
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUPALAI’S POST MODERN MANAGEMENT 

 

วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2568 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ผูเ้ขา้รว่มเสวนา: ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 

 
ภาพบรรยากาศการเสวนาเรื่อง SUPALAI’S POST MODERN MANAGEMENT ณ หอ้งสมดุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

8+1 พหุศิลป์ (Poly Art) 

"พหศิุลป์" หมายถึงการรวมศิลปะหลาย ๆ แขนง ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 แขนง ไดแ้ก่  

สถาปัตยกรรม (Architecture) ประติมากรรม (Sculpture) จิตรกรรม (Painting) วรรณกรรม 

(Literature) และคีตกรรม (Music) ซึ่งผู้บรรยายได้ขยายขอบเขตให้กว้างขึน้จากการรวบรวม

แนวคิด และศาสตรอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ อกัษรวิจิตร (Calligraphy) เรขศิลป์ (Graphic Design) และการ

ถ่ายภาพ (Photography) เข้ามาบูรณาการรวมเป็นศิลปะ 8 แขนง และเพิ่มแนวคิดเรื่อง 

Management Arts หรือศิลปะการบริหารจัดการเป็นองคป์ระกอบพิเศษ ซึ่งเนน้การประยุกตใ์ช้

ศิลปะในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการ  และเกิดเป็นการจัดการ 

ล า้สมยัแบบศภุาลยั หรือ Supalai’s Post Modern Management 

 

 



 

ผลงานด้านสถาปัตยกรรม และศิลปะแขนงอื่น ๆ 

บริษัทศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์และมีผลงาน 

“สถาปัตยกรรม” ที่มีความสรา้งสรรค ์ผสมผสานความสวยงามของศิลปะเขา้กบัการใชง้านจรงิได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังแฝงแนวคิดและความหมายไวใ้นรายละเอียดของการออกแบบ  

ซึ่งแสดงใหเ้ห็นผ่านการออกแบบพฒันาและก่อสรา้งโครงการส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

การออกแบบและวางผังที่ ดิน จากตัวอย่างของโครงการ Supalai Casa Riva (2004)  

ที่มีรูปที่ดินเป็นแนวยาวติดริมแม่น า้เจ้าพระยา และมีขอ้จ ากัดด้านความกว้างของถนนไม่ถึง  

18 เมตร ท าให้ไม่สามารถท าอาคารชุดที่ขนาดพื ้นที่ ใช้สอย เกิน 30,000 ตารางเมตรได้  

จึงออกแบบเป็นอาคารชุดแยกกัน โดยวางแนวอาคารใหไ้ด้รับทัศนียภาพเปิดโล่ง นอกจากนี ้

ยังมีตัวอย่างอ่ืน  ๆ เช่น โครงการ Supalai Wellness Valley (2020) และ Supalai Tuscany  

ดอนแกว้ - แม่ริม เชียงใหม่ (2020) เป็นการพฒันาที่อยู่อาศยับนที่ดินขนาดใหญ่ ที่ค  านึงถึงพืน้ที่

และสภาพแวดลอ้มของโครงการ เช่น การรกัษาตน้จามจุรีเดิมเอาไว ้และดึงเอาจุดเด่นของพืน้

ที่มาเสรมิการออกแบบใหเ้กิดความสวยงาม สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน ์เป็นตน้ 

   
ซา้ย: Supalai Casa Riva (2004)  ขวา: Supalai Tuscany ดอนแกว้ - แม่ริม เชียงใหม่ (2020) 

ภาพจากการบรรยายของ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 

 

 



 

การออกแบบรูปทรงอาคารโดยค านึงถึงบริบทและประโยชน์ใช้สอย เช่น โครงการ 

Supalai Grand Tower (2006) เป็นอาคารส านักงานใหญ่ของบริษัทศุภาลัยที่ออกแบบโดย

ค านึงถึงการประหยัดพลงังาน ตวัอาคารเป็นวงรีเนื่องจากรูปทรงวงกลมหรือวงรีจะมีเสน้รอบรูป 

ที่สั้นกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมถึงการออกแบบเป็นรูปวงรีจะท าใหม้ีด้านหนึ่งที่ยาวกว่าอีกด้าน  

ท าให้สามารถวางแนวอาคารให้ด้านสั้นหันไปในทิศตะวันออก -ตะวันตกเพื่อลดความร้อน 

จากแสงแดดที่จะเขา้มาสู่อาคาร และเลือกใชก้ระจกสองชัน้เพื่อลดการใชพ้ลงังาน นอกจากนัน้

การท าอาคารเป็นวงรียังได้ทิวทัศนพ์าโนรามาแบบรอบดา้นดว้ย และโครงการ Supalai Prima 

Riva (2011) เป็นอาคารชุดรมิแม่น า้เจา้พระยา โดยผูอ้อกแบบไดว้างผงัใหม้ีลกัษณะเป็นสี่เหลี่ยม

ที่ผายออกเพื่อใหม้องเห็นวิวแม่น า้ไดส้ะดวก 

 
ซา้ย: Supalai Casa Riva (2004)  ขวา: Supalai Tuscany ดอนแกว้ - แม่ริม เชียงใหม่ (2020) 

ภาพจากการบรรยายของ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 

การออกแบบรายละเอียดในงานสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างโครงการ Supalai Oriental 

(2017) ที่เลือก Feature ตามแบบสถาปัตยกรรมของตะวนัออกมาใช ้เช่น การท าบ่อเลีย้งปลาและ

ทางลาดเขา้อาคารบริเวณหน้า Lobby รวมถึงมีการใชส้ัญลกัษณ์ของ 12 ราศีในการออกแบบ  

และใชเ้อกลกัษณข์องรูปทรงโคง้มาท าเป็น Moon gate หรือซุม้ที่นั่งทรงโคง้ และน าเอาลวดลาย

ของหางนกยงูมาออกแบบเป็น Peacock pavilion เป็นตน้  

 

 

 



 

นอกจากนีผู้บ้รรยายยังมีการออกแบบ “ประติมากรรม” เพื่อใชเ้ป็นองคป์ระกอบในงาน

สถาปัตยกรรมด้วย เช่น โครงการ Supalai Scenic Bay Resort & Spa (2007) เป็นโรงแรม 

ในบริเวณอ่าวปอ จงัหวดัภูเก็ต โดยไดอ้อกแบบทรงหลงัคาใหม้ีลกัษณะยอดเป็นชัน้ ๆ คลา้ยกับ

แบบเรือนไทยภาคเหนือ และออกแบบรูปป้ันวิหคสวรรค์ หรือ Bird of Paradise เพื่อตกแต่ง 

ใหด้เูหมือนกบัว่ามีนกมาเกาะอยู่บนหลงัคาของโรงแรม  

 
ภาพประติมากรรม Bird of Paradise และโรงแรม Supalai Scenic Bay Resort & Spa (2007) 

ภาพจากการบรรยายของ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 

อีกหนึ่งตวัอย่างคือ โครงการ Supalai Icon Sathorn เป็นอาคาร Mixed use ประกอบดว้ย

ส่วนออฟฟิศ หอ้งชุดพักอาศัย และพืน้ที่ Commercial อ่ืน ๆ ตั้งอยู่บนที่ดินที่เคยเป็นสถานทูต

ออสเตรเลียเดิม ท าใหผู้บ้รรยายตอ้งการสรา้งประติมากรรมที่เก่ียวกับประเทศออสเตรเลียไว้

เพื่อใหเ้กียรติเจา้ของพืน้ที่เดิม จึงออกแบบชิน้งานชื่อ The Leaping – Forward Kangaroos ไวท้ี่

ดา้นหนา้อาคาร มีลกัษณะเป็นจิงโจท้ี่ก  าลงักระโดดประกอบกนัเป็นรูปครึ่งวงกลม โดยผูบ้รรยาย

ไดก้ล่าวว่าการออกแบบประติมากรรมที่ดีตอ้งมีความหมายดว้ย ไม่ใช่แค่เพียงมองดแูลว้สวยงาม

เท่านัน้ งานชิน้นีไ้ดใ้หแ้ง่คิดไวว้่าเมื่อพอเจอปัญหาอปุสรรคอะไร ตอ้งกา้วใหพ้น้ ตอ้งกระโดดขา้ม

ไปยังอนาคตที่ดีกว่า นอกจากนีภ้ายในโครงการยังมีประติมากรรม The  Illuminating Koalas  

ซึ่งเกิดขึน้จากการสงัเกตพฤติกรรมของโคอาล่าที่มักจะชอบเกาะอยู่บนตน้ไมก้ับแม่ จึงออกแบบ

เป็นโคอาล่าที่ก าลงัเกาะอยู่กับกิ่งไม ้โดยใช้วัสดุทองแดงน ามาเจาะรู เพื่อใหเ้ป็นโคมไฟประดับ

ภายในโครงการ  

 



 

 

 
ซา้ย: ประติมากรรม The Leaping – Forward Kangaroos  ขวา: Supalai ประติมากรรม The Illuminating Koalas 

ภาพจากการบรรยายของ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 

ผูบ้รรยายไดน้ าเสนอผลงานศิลปะดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ การเขียนหนงัสือเพื่อรวบรวม

องค์ความรูใ้นด้านอสังหาริมทรัพย์และปรัชญา การถ่ายภาพที่รวบรวมผลงานและถ่ายทอด

ออกมาเป็น 3 ภาษา ไดแ้ก่ ไทย องักฤษ และจีน จึงมีความแตกต่างและสรา้งคณุค่าใหก้บัผลงาน

มากขึน้ การแต่งเพลง และการวาดภาพ (Painting) ด้วยพู่กันจีน อย่างภาพ The Power of 

Creativity และ Reflection of the truth ที่สะท้อนถึงศิลปะที่ เ ปิดกว้าง สามารถตีความได้

หลากหลาย ซึ่งแต่ละคนก็อาจมองแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการเขียน “อักษรวิจิตร 

(Calligraphy)” ที่ผูบ้รรยายไดศ้ึกษาการเขียนอักษรจีนไปพรอ้มกับศึกษาปรชัญาขงจื๊อ และได้

แปลกลอนบางสว่นจากเรื่องสามก๊ก เช่น 5 คณุธรรมหลกั ไดแ้ก่ เมตตาธรรม คณุธรรม จารีตธรรม 

ปัญญาธรรม และสตัยธรรม จะช่วยใหส้งัคมอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสงบสุข ซึ่งการศึกษาดังกล่าวมี

ความเชื่อมโยงไปถึงแนวคิด และมีอิทธิพลไปถึงปรชัญาในการด าเนินงานของศภุาลยัอีกดว้ย 



 

 
ซา้ย: ภาพวาด The Power of Creativity  ขวา: ภาพวาด Reflection of The Truth 

ภาพจากการบรรยายของ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 

ศิลปะอีกแขนงที่ ผู ้ท างานออกแบบได้ใช้บ่อยคือเรขศิลป์  หรือ Graphic Design  

อย่างศภุาลยั ไดคิ้ดชื่อบริษัทมาจากภาษาบาลีสนัสกฤต มาจากค าว่า ศภุ ที่แปลว่า ความดีงาม  

ความเป็นมงคล กับค าว่า อาลัย ที่แปลว่าที่อยู่อาศัย รวมกันแลว้ ชื่อศุภาลัย มีความหมายว่า

สถานที่อยู่อันเป็นมงคล และได้ออกแบบโลโก้บริษัทเป็นรูปวงรีสื่อถึงปรัชญาของศุภาลัย 

คือคล่องตัว ยืดหยุ่น  เลือกใชส้ีทองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง และใชแ้บบอักษรที่มีความมว้น 

และมียอดแหลม สื่อถึงความเฉียบคมและความเป็นไทย และเนื่องดว้ยศภุาลยัไดข้ยายการพฒันา

โครงการจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไปสู่ภูมิภาค และต่างประเทศ ท าให้มีกลุ่มลูกค้าที่ เป็น

ชาวต่างชาติมากขึน้ จึงไดป้รบัภาพลกัษณข์องแบรนดใ์หม้ีความเป็นสากล เขา้ถึงและรบัรูไ้ดง้่ายขึน้ 

เกิดเป็นโลโกแ้บบใหม่ที่ลดทอนรายละเอียด สามารถจดจ าไดง้่าย แต่ยงัคงความหมายเอาไวเ้ช่นเดิม  

  

ซา้ย: Logo ศภุาลยัแบบเดิม  ขวา: Logo ศภุาลยัแบบใหม่  

ภาพจากการบรรยายของ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 

 

 



 

SUPALAI’S POST MODERN MANAGEMENT 

โดยทั่วไปหลกัสูตร MBA School ทั่วโลกมักสอนหลกัการคลา้ยคลึงกัน คือ Low Risk - 

Low Return และ High Risk - High Return ซึ่งหมายความว่า หากลงทุนในสินทรพัยท์ี่มีความ

เสี่ยงต ่า เช่น การฝากเงินในธนาคาร ก็มกัไดร้บัผลตอบแทนต ่า ในขณะที่หากลงทุนในสินทรพัยท์ี่

มีความเสี่ยงสงู เช่น หุน้หรือพนัธบตัร ก็มกัไดร้บัผลตอบแทนที่สงูขึน้เพราะว่ามีความเสี่ยงมากขึน้

อย่างไรก็ตาม ศุภาลัยมีแนวทางบริหารจัดการโดยมุ่ง เน้นไปที่  Low Risk - High Return  

ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดดัง้เดิมของการบริหารธุรกิจ แต่สามารถท าไดผ้่านกลยุทธ์การจัดการและ

บรหิารเพื่อลดความเสี่ยงของบรษิัท  

บริษัทมีความเสี่ยงใหญ่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ไดแ้ก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business 

Risk) และ ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ซึ่งการลดความเสี่ยงคือตอ้งท าใหม้ีคุณภาพ 

ไดม้าตรฐาน เมื่อเกิดความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยงก็จะลดลงตามไปดว้ย สามารถสรุปได ้ดงันี ้

1) การลดความเส่ียงทางธุรกิจ ศุภาลัยใหค้วามส าคัญกับคุณภาพของโครงการ ใช้

เ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล  ( International Quality Standard) เ ช่ น  ISO และ 

ตอ้งด าเนินการถกูตอ้งตามกฎหมายและตามมาตรฐานวิชาชีพ เลือกใชว้สัดทุี่ผ่านมาตรฐาน มอก.  

มีการออกแบบที่ใส่ใจรายละเอียด มีจุดอ่อนหรือขอ้ผิดพลาดใหน้้อยที่สุด และช่วยแกไ้ขปัญหา

จากการก่อสรา้งหรือปัญหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว และรกัษามาตรฐานคณุภาพ

อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และท าให้แบรนด์แข็งแกร่งขึน้ และอีกประเด็น 

ที่มีความส าคัญคือ Economy of Scale หรือความไดเ้ปรียบเชิงปริมาณ หมายถึงการท าจ านวน 

ที่มากจะท าใหต้น้ทุนต่อหน่วยถูกลง ซึ่งศภุาลยัมีจ านวนโครงการเกือบ 300 โครงการทั่วประเทศ 

ท าใหม้ีตน้ทนุที่ถกูกว่าบรษิัทอ่ืน และสามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้ท าใหผ้ลตอบแทนสงูขึน้ดว้ย 

2) การลดความเส่ียงทางการเงิน บริษัทจะแข็งแรงต้องอาศัยการบริหารที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง ปัจจุบันศุภาลัยมีเครดิตเรตติ้งระดับ A มาติดต่อกันมานานกว่า 10 ปี เนื่องจาก 

มีหนีส้ินต ่า ท าใหส้ามารถกู้เงินไดใ้นอัตราดอกเบีย้ต ่า คือเฉลี่ยไม่ถึง 3% ในขณะที่บริษัทคู่แข่ง 

อาจอยู่ ในช่วง 4-7% นอกจากนี ้ ศุภาลัยยังให้ความส าคัญกับการบริหารต้นทุนอย่าง 

มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ศุภาลยัจะใชช้ื่อโครงการขึน้ตน้ว่าศุภาลัย

เหมือนกันทุกโครงการ แล้วต่อท้ายด้วย brand ย่อย ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าโฆษณา 200-300  

ลา้นบาทต่อปี เป็นตน้ 



 

นอกจากนีศุ้ภาลัยยังกระจายความเสี่ยงโดยเพิ่ม product ที่ตอบสนองความตอ้งการ  

ในท าเลที่มีแนวโนม้การเติบโตสงู และเลือกท าเลที่แตกต่างออกไปจากคู่แข่ง เรียกว่า การพฒันา

แบบ Dual track คือการขยายการพัฒนาโครงการเข้าไปจังหวัดหัวเมืองในภูมิภาคอ่ืน

นอกเหนือจากในกรุงเทพฯ เป็นเจ้าแรก ๆ ในตลาด โดยจะพิจารณาจากภาพของ Macro  

เช่น รายไดต่้อหวัของจงัหวดั สินเชื่อ เงินฝาก จ านวนรถ สนามบิน มหาวิทยาลยัและจุดแข็งอ่ืน ๆ  

ซึ่งในปัจจุบันศุภาลัยขยายไปประมาณ 30 จังหวัด และมีการวางแผนพัฒนาตามขนาดของ

จงัหวดั ในจงัหวดัใหญ่ เช่น ภเูก็ต ชลบรุี ระยอง สงขลา และเชียงใหม่ จะมีประมาณ 10 โครงการ 

หรือในจงัหวดัรองลงมา เช่น ขอนแก่น อบุลราชธานี อดุรธานี นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช 

จะมีประมาณ 5 – 6 โครงการ เพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในดา้น Economy of Scale จากตน้ทุน

วสัด ุและผูร้บัเหมา 

ต่อมาศภุาลยัเริ่มขยายการลงทุนออกไปยงัต่างประเทศ เป็นการพฒันาแบบ Triple track 

ทัง้ในรูปแบบของการเขา้ไปถือหุน้ และร่วมมือเป็น Joint venture เพื่อพฒันาโครงการที่อยู่อาศัย

ในประเทศออสเตรเลียตัง้แต่ปี 2014 โดยปัจจบุนัมีโครงการในออสเตรเลียกว่า 24 แห่ง เป็นมลูค่า

โครงการกว่า 200,000 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิัทมีศกัยภาพในการเติบโตและมียอดขายเพิ่มขึน้ 

การเปรียบเทยีบแนวทางการบริหาร 

ผูบ้รรยายไดเ้ปรียบเทียบแนวทางการบรหิารออกเป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่  

1) แนวทางแบบ Old Fashion Management คือการจดัการแบบลา้สมัย เปรียบเทียบ

ได้กับการบริหารแบบเถ้าแก่ ใช้ประสบการณ์และตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นหลัก ไม่ได้คิด

วิเคราะห์ละเอียดหรือใช้ทฤษฎี มุ่งเน้นผลตอบแทนก าไรสูงสุด มีข้อดีคือตัดสินใจได้รวดเร็ว 

แต่มีความเสี่ยง เหมาะส าหรบัธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่ 

2) แนวทางแบบ  Modern Management คือการบริหารจัดการที่บริษัทใหญ่นิยมใช  ้

ในปัจจุบัน ใช้ทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ในการด าเนินงานมีขั้นตอนเยอะ  

มีข้อเสียคือในบางครั้งตัดสินใจล่าช้าเกินไป มักเสียเวลาไปกับการวางแผนและการประชุม  

ท าใหเ้สียโอกาสทางธุรกิจได ้ 

3) แนวทางของ ศุภาลั ย  Supalai’s Post Modern Management เ ป็นแนวคิดที่

ผสมผสานระหว่าง Scientific Analysis และ  Dynamism & Flexibility คือการวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตรแ์ต่มีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการตัดสินใจ  วิธีนีจ้ะใชท้ัง้ขอ้มลูทฤษฎี และ

ประสบการณ ์อย่างเช่น หากซือ้ที่ดินในท าเลที่มีโครงการเก่าของศภุาลยัอยู่ ก็จะสามารถรูต้ลาด



 

ไดเ้ลยว่าแบบไหนขายดีหรือขายไม่ดี และราคาควรจะประมาณไหน ก็จะใชว้ิธีผสมผสานการ

วิเคราะห์ร่วมกับประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว โดยผู้บรรยายได้ใช้วิธีท า One page analysis คือ 

การน าขอ้มลู เช่น จ านวนชัน้ หรือค่าก่อสรา้ง มารวมกบัวิธีการค านวณที่มีอยู่แลว้ เมื่อค านวณผล

ออกมาก็จะสามารถตดัสินใจไดเ้ลย ศภุาลยัจึงซือ้ที่ดินในท าเลที่ดีไดเ้ร็วและราคาถูก ถา้ตดัสินใจ

ไดก้็ไม่จ าเป็นตอ้งประชุมมากมาย ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากกว่า ประหยัดเวลาและ

ค่าใช้จ่าย รวมถึงศุภาลัยมีแนวคิด  maximize satisfaction  to all concern party คือนอกจาก

ลูกค้าและ stakeholder แล้วก็ต้องค านึงถึงสังคมและคนข้างเคียงให้ได้ประโยชน์ร่วมกันดว้ย  

ซึ่งก็จะส่งผลใหบ้ริษัทมีความสมัพันธ์อนัดีกบัคนในพืน้ที่ แลว้คนเหล่านัน้ก็จะสนบัสนุนโครงการ

ของศภุาลยัไปดว้ย  

 

 

ภาพจากการบรรยายของ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 



 

 ผลจากการบริหารของศุภาลัย ไดส้ะทอ้นออกมาใหเ้ห็นในผลประกอบการของบริษัท  

ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ Top 10 Developers จะพบว่า ศุภาลัยมีอัตราก าไรขั้นตน้ (Gross 

Profit Margin) และอัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงกว่าค่าเฉลี่ย ท าใหผ้ลตอบแทนก าไร

หารดว้ยสว่นของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) นัน้ดีกว่า และมีหนีต้  ่าท าใหม้ีระดบัหนีส้ินที่ตอ้งจ่าย

ดอกเบีย้ (Gearing) นอ้ยกว่าค่าเฉลี่ย รวมถึงการบริหารค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (Selling 

& Admin Cost) ก็มีตน้ทนุที่นอ้ยกว่าจากขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการโฆษณาและ Branding  

 
ภาพจากการบรรยายของ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 

ดงันัน้ ดว้ยปรชัญาการบรหิารของศภุาลยัที่ตัง้มั่นในการสรา้งสรรคท์ี่อยู่อาศยัที่มีคณุภาพ  

พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี  

ดว้ยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสรา้งความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ และแนวทางการบริหารของ 

ศุภาลัย ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น ใชป้ระสบการณ์ร่วมกับการวิเคราะหข์้อมูลที่แม่นย า   

และตัดสินใจรวดเร็ว จึงช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มผลตอบแทน และเป็นแนวทางที่ท าให้ศุภาลัย

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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Time Speaker Audio 
00:00 รศ.ดร.บษุรา โพวาทอง กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ขออนุญาตต้อนรับท่าน 

เ ข้ า สู่ ง า น  Lecture Series 2025 ง า น แ ร ก ข อ ง ปี ข อ ง คณ ะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ กราบสวัสดี
ท่ า นวิ ทยาก ร  ด ร .ป ระที ป  ตั้ ง มติ ธ ร รม  ท่ า นคณบดี  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สรายุทธ์ ทรัพย์สุข ท่านรองคณบดี ท่านผู้บริหาร 
คณาจารย ์ศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบัน ผูส้นใจ แล้วก็ท่านผูท้ี่มีเกียรติทุก
ท่านวนันีน้ะคะ งาน Lecture series 2025 Architecture and design 
for society เราได้รับเกียรติจาก ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม  ท่านเป็น
ประธานกรรมการบรหิารบรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัท 
top 5 ในดา้นการพัฒนาอสังหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย ก่อนอื่นขอ
อนญุาตแนะน าตวัเองก่อนเบือ้งตน้นะคะ ดิฉนัชื่ออาจารยบ์ษุรา โพวา
ทอง ซึ่งวนันีจ้ะท าหนา้ที่ด  าเนินรายการตลอด 1 ชั่วโมงครึง่ที่จะเกิดขึน้ 
ส าหรบัหวัขอ้งานในวนันีน้ะคะ ก็คือ 8+1 พหศุิลป์ Poly Arts Supalai’s 
Post Modern Management ชื่อน่าสนใจมาก ๆ ใช่ไหมคะ เพราะเรา
ก าลังพูดถึงเรื่อง Art กับเรื่อง Real estate management ซึ่งเกิดขึน้
ดว้ยดร.ประทีป ท่านจะมาบรีฟ มาแชรใ์หพ้วกเราฟังกนันะคะ ก่อนอื่น
นะคะ ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมส าหรบัแฟนคลบัใหม่ ๆ ที่จะมาเป็น
ผู้ร่วมฟัง Lecture series ในตอนต่อ ๆ ไปของคณะเรานะคะว่า 
Lecture series เนี่ยคืออะไร? เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โดยท่านคณบดี ท่านสรายุทธ วางเป้าหมายเรื่องการเผยแพร่ทาง
วิชาการให้กับชุมชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปนะคะ ทั้งเผยแพร่
และรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนได้ด้วยนะคะ 
ส าหรับหัวข้อที่เราวางเป็นร่มใหญ่คือ Architecture and design for 



 

society นี ้เราจะเนน้การบรรยายทางวิชาการค่ะ ซึ่งจะจัดประจ าทุก
เดือนเลยนะคะ เดือนละประมาณ 1-2 Lectures เรามี Lecture ดี ๆ 
จากผู้บรรยายทั้งจากไทยและต่างประเทศ หัวข้อหลากหลาย
ครอบคลมุมาก เลยค่ะ ซึ่งวิทยากรของเรานะคะ ก็จะมาบรรยายหวัขอ้
ที่เก่ียวกบัการออกแบบ หวัขอ้งานวิจยั หรือว่าเป็นประเด็นต่าง ๆ ทาง
สังคมนะคะ ซึ่งความรู้ชุดที่ เกิดขึน้ ทุกท่านก็จะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จาก Case study ต่าง ๆ ทั่ วโลกเลยก็ว่าได้นะคะ 
นอกจากนีค้่ะ ประเด็นถัดมานะคะ ส าหรบัผูท้ี่เขา้รบัฟังและท่านเป็น
สถาปนิกหรือว่าประกอบอาชีพอื่น ๆ ท่านสามารถสะสมแตม้ เหมือน
มาเรียนหนังสือ แลว้เราจะมีแตม้ที่เรียกว่า สะสมแตม้ พวต. ซึ่งเป็น
การพฒันาวิชาชีพต่อเนื่องนะคะ ในแตม้นี ้ท่านสามารถเก็บรวบรวม 
ถา้ท่านสามารถเขา้ฟังรอ้ยละ 80 ของจ านวนการบรรยายทัง้หมดที่จะ
เกิ ดขึ ้น ในแต่ ละ ปีการศึกษา  ท่ านจะได้รับ  1. Certificate of 
Completion และ 2. ท่านไดร้บัสะสมเหมือนคลา้ย ๆ Credit bank ค่ะ  
Credit bank  นีม้ีประโยชนอ์ย่างไรคะ คือถา้ท่านตอ้งการเขา้ศกึษาตอ่
ในจุฬาลงกรณโ์ดยเฉพาะในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ท่านสามารถ
ใช ้Credit bank นีเ้ป็นส่วนหนึ่งส าหรบัการยื่นสมคัรในหลกัสตูรระดบั
ต่าง ๆ ของคณะ โดยเฉพาะระดับปริญญาโท อันนี ้ต้องเรียกว่า
วิสยัทศันข์องคณะเราตอนนีมุ้่งสู่การท า Lifelong learning ส าหรบัทุก
คน เราไม่จ าเป็นตอ้งมาลงทะเบียนเรียนก่อน หรือว่ามาเป็นนิสิตของ
เราก่อนค่อยเรียน เราเปิดช่องนี ้ไว้ส าหรับทุกท่านนะคะ อันนี ้ก็   
ถา้รายละเอียดสามารถสอบถามไดอ้ีกครัง้นึงนะคะ ในการจดังานครัง้
นีห้รือทกุ ๆ ครัง้ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ นอกจากคณะของเราจะเป็นโฮสแลว้ 
ยังมีผู้สนับสนุน ท าให้เกิดการจัดงานขึน้นะคะ โดยคณะสถาปัตย์
ขอขอบคุณบริษัท นิปปอนเพนต ์เดดโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  บริษัท สกุลไทย จ ากัด และบริษัท วูดมารค์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ที่ให้การสนับสนุนดี ๆ ครั้งนี ้ และโดยครั้งนี ้ บริษัท ศุภาลัย จ ากัด 
(มหาชน) ก็เป็นผูร้่วมใหค้วามสนับสนุนในการจัดงานวิชาการครัง้นี ้
ดว้ยนะคะ ส าหรับล าดับถัดไป ในวันนีน้อกจาก Lecture แลว้ ยังมี
ความพิเศษมาก เนื่องจากเราจะมีการเปิดนิทรรศการ 8+1 พหุศิลป์ 
ซึ่งเป็นผลงานของดร.ประทีปเอง ซึ่งท่านจะไดแ้สดงให้เห็นว่าแรง
บนัดาลใจและที่มาของการท าบริษัท Real estate top 5 ของประเทศ
ไทย ศิลปะมีความเก่ียวขอ้งอย่างไรกับการพัฒนาอสังหาริมทรพัยท์ี่
เกิดขึ ้นนะคะ ล าดับถัดไป ดิฉันจะขอเรียนเชิญท่านคณบดี   
ผูช้่วยศาสตราจารยส์รายทุธ ทรพัยส์ขุ กล่าวเปิดงานค่ะ 



 

06:40 ผศ.สรายทุธ ทรพัยส์ขุ ดว้ยเป็น Lecture แรกของปี 2568 ก็ตอ้งขออนุญาตสวสัดีปีใหม่ผูเ้ขา้
ฟังทกุ ๆ ท่าน และยินดีตอ้นรบัแขกผูม้ีเกียรติทกุท่านเขา้มาฟังกิจกรรม
ที่คณะสถาปัตยก์ันอีกครัง้นะครบั จริง ๆ วันนีเ้ป็นการเปิดปีครัง้แรก 
และเราก็มีแขกพิเศษจริง ๆ นะครบั ก็คือ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรมที่มา
ช่วยบรรยายใหเ้รา ผมขออนุญาตเรียกพี่ประทีปนะครบั เพราะว่าพี่
ประทีปเป็นศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ แล้วก็
ตลอดเวลาที่ผ่านมา พี่ประทีปก็เป็นผูม้ีคุณปูการต่อคณะเป็นอย่างสงู 
พี่ประทีปนัน้มีการใหทุ้นการศกึษา มีการสนบัสนุนงบประมาณในการ
ปรบัปรุงซ่อมแซม บ ารุงรกัษา และก็สรา้งโครงการใหม่ ๆ ของคณะมา
ตลอด ก็คือเป็นผูม้ีอุปการคุณที่ส าคัญ และก็เป็นประโยชนก์ับคณะ
เป็นอย่างมาก ในวนันีม้ีความพิเศษตรงที่ไม่ใช่แค่บรรยายอย่างเดียว
นะครบั แต่ก็จะมีเรื่องของการเปิดนิทรรศการดว้ย เพราะว่าเราก็คุย 
เคยขอพี่ประทีปหลายครั้งแล้วหล่ะว่าพี่ประทีปบริจาคเงินหรือ
สนบัสนุนทุนการศึกษามาตลอดแลว้ อยากขอมาช่วยบรรยายด้วยได้
ไหม เพราะว่าโครงการศุภาลัยในตอนนีถื้อว่าเป็นโครงการที่ประสบ
ความส าเรจ็เป็นอย่างมากนะครบั น่าจะเป็นโครงการท่ีใหญ่ ๆ อย่างที่
อาจารยบ์ุษราบอก เท่าที่ผมทราบก็เป็นโครงการที่อยู่ ในระดับโลก
เรียบร้อยแล้ว เพราะว่ามีการร่วมทุนแล้วก็มีการลงทุนท าใน
ต่างประเทศเยอะมาก ช่วงท้าย ๆ เนี่ย ถ้าท่านไหนอยากรูก้็อาจจะ
เรียนถามให้ท่านเล่าให้ฟังก็ได้นะครับ ว่าศุภาลัยเนี่ยท าอะไรใน
ต่างประเทศบา้งนะครบั ก็วนันีถื้อเป็นโอกาสดี แลว้ก็หลงัจากเรารบัฟัง 
Lecture เสรจ็แลว้ก็ขอเรียนเชิญทกุท่านรว่มชมนิทรรศการรว่มกนั โดย
มีพี่ประทีปเจา้ของนิทรรศการรว่มเดิมชมกบัเราดว้ย เราเตรียมในเรื่อง
อาหารว่างและเครื่องดื่มไว ้ก็หวังว่าตอนทา้ย ถา้ตอน Lecture เวลา
ไม่พอ ยังถามไม่จุใจ ลงไปดูนิทรรศการและพูดคุยเล็ก ๆ ร่วมกัน  
ก็ขอใหไ้ปสนุกกันขา้งล่างต่อนะครบั ก่อนที่จะบรรยายผมขออนุญาต
ว่า เ ป็นตัวแทนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยนะครับ ขอขอบคุณ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธาน
กรรมการบรหิารบรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) และประธานกรรมการ
มลูนิธีประทีป - อจัฉรา ตัง้มติธรรมที่กรุณาใหเ้กียรติมาเป็นประธานใน
การเปิดนิทรรศการและรว่มบรรยายกบัเราในวนันีค้รบั ขอบคณุครบั 

09:15 รศ.ดร.บษุรา โพวาทอง กราบขอบพระคณุท่านคณบดีเป็นอย่างสงูนะคะ ก่อนที่ดร.ประทีปจะ
น าเสนอว่าท่านมีเคล็ดลบัอะไรที่จะแชรไ์ด ้ขออนุญาตแนะน าประวตัิ
ท่านสัน้ ๆ นะคะ แต่มีความพิเศษมากเลยค่ะ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม 
ท่านไดร้ับวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานวัตกรรมการ



 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรน์ะคะ ท่าน
ส าเร็จการศึกษา เป็นศิษย์เก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยเกียรตินิยมนะคะ จากนั้นท่านศึกษาต่อที่  
University  of  University of Illinois Urbana-Champaign เ ป็ น 
Honors ดว้ย ทางดา้น Housing ท่านถือว่าเป็นผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการพฒันาที่อยู่อาศยัจริง ๆ นะคะส าหรบัการท างานของท่าน 
รวบยอดก็คือท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ส่วนการท างานของ
ท่านเนี่ยมีความโดดเด่นทั้งในเชิงวิชาชีพนะคะ วิชาการ และการ
สาธารณประโยชน ์แลว้ก็ทางดา้นศิลปะค่ะ ท่านเป็นผูก้่อตัง้บริษัทศุ
ภาลัย จ ากัด (มหาชน) และเป็นผูก้่อตัง้สมาคมอาคารชุดไทยซึ่งเป็น
ประโยชนม์าจนถึงทุกวนันีน้ะคะ และบริษัทของท่านไดร้บัเป็นบริษัท
ยอดเยี่ยมแห่งปีในปี 2023 นะคะแลว้ก็ยงัมีผลประกอบการติด 1 ใน 5 
ประเทศไทย ซึ่งตลอดเสน้ทาง 36 ปีเนี่ยเป็นบทพิสจูนว์่าบรษิัทศภุาลยั 
จ ากัด (มหาชน) เนี่ยมีการพฒันาและการรบัมือกับการเปล่ียนแปลงที่
ผกผันของประเทศไทยและของโลกอย่างต่อเนื่องนะคะ วันนี ้เป็น
โอกาสพิเศษมาก ๆ เลยค่ะที่  ดร.ประทีปท่านจะมาพูดในเรื่องนี ้  
ขออนญุาตปรบมือตอ้นรบั ดร.ประทีป ค่ะ ขอบคณุค่ะ 

11:26 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม ขอบคุณท่านคณบดี ท่านคณาจารย ์ท่านศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนัท่ี
เคารพรกัทุกท่านครบั ขอถามนิดนึง ใครเป็นศิษยปั์จจุบันช่วยยกมือ
หน่อย มีทัง้ปริญญาโทและปริญญาตรีนะ ยินดีไดก้ลบัมา มาที่นี่เนี่ย
เหมือนกลบัมาบา้นนะ ช่วงนึงเคยคุน้เคย เราท างานโตรุ้ง่กนัอยู่ตกึขา้ง
หลงัซีกนี ้ท าธีสิส ท าวิทยานิพนธก์ัน เขียนแบบดว้ยกันอะไรกัน โตรุ้่ง
กันอยู่ที่นี่  วันนีจ้ะมาเล่าให้ฟัง หัวข้อบอกไว้แลว้ 8+1 พหุศิลป์หรือ 
Poly art ก็คือมีอารท์หลาย ๆ  แบบ เอาอนันีน้ าก่อนเพราะว่ามนัเหมอืน
เป็น appetizer ทานอาหาร ข้างล่างเนี่ยจะเป็น Main dish จะหนัก
นิดนึง ก็จะเป็นสาระหน่อย อนัแรกเนี่ยมนัจะเป็นประมาณงานอดิเรก
ต่าง ๆ พวกเราเรียนสถาปัตยม์าเป็น 1 ใน 5 ของศิลปกรรมพืน้ฐานนะ 
Basic  Art มีอยู่ 5 อย่างนะฮะ สถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งในนั้น มีทั้ง
จิตรกรรม มีทั้งประติมากรรม มีทั้งดนตรี นาฏศิลป์ กับ Literature  
ก็คือวรรณกรรมนะครบั มี5 อย่าง แต่ผมท า 8 อย่าง ท าไมถึงเป็นแปด
บวกหนึ่ง เพราะผมท าไดอ้ย่างนี ้ท าไมไม่เป็นเกา้บวกหนึ่ง? เพราะว่า
ท าไดแ้ค่แปดแลว้บวกหนึ่ง แลว้หนึ่งคืออะไร? หนึ่งคือ Management 
art  ซึ่ ง ในหนัง สือผมจะมีบทความพูด เ ก่ียวกับ Supalai’s Post 
Modern Management หนังสือก็มีอยู่ที่หอ้งสมุดนี่นะ เปิดอ่านไดน้ะ 



 

ท่อนหลงัสดุก็จะเป็นอย่างนัน้ เราก็จะเริ่มจาก 8+1 นีก้่อนนะ พหุศิลป์
นะฮะ คือศิลปะหลาย ๆ อย่าง นอกจากศิลปกรรมพืน้ฐาน 5 อย่างแลว้
มีอะไรอีกผมเพิ่มอีก 3 อย่างก็คือ Photography ภาพถ่ายนะครบั เรข
ศิลป์นะ ก็คือ Graphic design แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออักษรวิจิตร 
ภาษาไทยเรียกอักษรวิจิตร ภาษาอังกฤษเรียก Calligraphy นะฮะ 
เป็นการใชพู้่กนัจีนเขียนภาษาจีน เป็นอีกอนัหนึ่ง ถา้คนไม่รูภ้าษาจีนก็
จะท าอกัษรวิจิตรไม่ไดน้ะฮะ เราก็มาเริ่มดกูนั เป็นยงัไงนะฮะ  
1. Architecture - แน่นอน ผมเรียนสถาปัตย์ จบสถาปัตย์นะ นี่คือ
อาชีพ อันนี ้ก็จะเอาส่วนหนึ่งมาฉายให้ดูว่าเป็นยังไงนะ ทั้งหมด
ออกแบบมาเนี่ยมันเยอะ ถ้าบา้นเนี่ยแบบชั้นเดียว 2 ชั้น 3 ชั้น มัน
หลายร้อยแบบนะฮะ ตลอดชีวิตที่ท  ามาหลายร้อย อาคารสูงก็
ออกแบบมาเป็นรอ้ยตึกนะฮะ เราสรา้งไปรอ้ยกว่าตึก ศุภาลัยอย่าง
เดียวเนี่ยก็รอ้ยกว่าตกึนะฮะหลายสิบโครงการ  
อนันี ้(Supalai Casa Riva) เป็นโครงการแรกที่ท  าตอนปีช่วงประมาณ
ปี 2004 ก็คือ  20 กว่าปีที่ แล้วนะ  ผมก็อยู่ที่ นี่ ด้วย  อยู่ ริมแม่น ้า
เจ้าพระยาตรงเจริญกรุง พวกเรารูจ้ักถนนเจริญกรุง ฝรั่งก็เลยเรียก 
New road สิน้สุดถนนสายแรกของกรุงเทพฯ ของประเทศไทยก็จะมี
โครงการนี ้อยู่นะฮะ โครงการนี ้เราก็ได้รางวัลนะ Urban Design 
เรียกว่า Master plan for  Building  Complex จากสมาคมสถาปนิก
ชมุชน ภาษาไทยน่าจะเรียกอย่างนีน้ะฮะ แลว้ไดร้างวลัปี 2009 แต่ช่วง
ที่ท  าเนี่ยประมาณปี 2004 นะครับ ก็ที่ตรงนี ้มีเวลาเยอะก็เล่าได้
ละเอียด ที่ตรงนี ้ CBR ติดป้ายขายข้างหน้านะฮะ มันเป็นห้องเย็น
ไอศกรีมอะไรอย่างเงีย้นะฮะ ติดอยู่หลายเดือนไม่มีคนซือ้นะ ติดป้าย
อยู่หน้าที่ ริมถนนใหญ่ไม่มีคนซือ้ ผมไปเห็นก็เออสนใจ แต่ผมไม่ได้
ตอ้งการซือ้แค่นั้น แค่นั้นเนี่ยมันประมาณ 5 ไร่ ผมตอ้งการซือ้ทะลุ
ทะลวงไปถึงรมิแม่น า้เลย มนัก็จะยาว ๆ เขา้ไปเนี่ย ที่มนัก็จะยาวอย่าง
นีแ้ลว้เลีย้วไปที่ถนนเจริญกรุงนะฮะ ก็ออกมา 10 กว่าไร่ รวมเป็นที่ที่
ใหญ่ ทัง้หมดเราสรา้งอยู่หา้ตกึแต่มีอีกตกึนึงหลดุเฟรมไป เพราะว่าอนั
นัน้แยกไปอีกอาคาร ส่วนสามตึกนีเ้ป็นอาคารชุดเดียวกันแลว้ก็ติดริม
แม่น า้นะฮะ ก็ส่ีตึกมันก็จะประมาณนี ้คือเนี่ย 1  2  3 แลว้ก็เวน้ช่อง  
ใหม้ันมองทะลุเนื่องจากถนนเจริญกรุงเนี่ยมัน 17 เมตรกว่า ขาดไป
ไม่ก่ีสิบเซนติเมตร ไม่ถึง 18 เมตร เพราะฉะนั้นท าเกิน 30,000 ไม่ได ้
แต่ละตึกก็คือตอ้ง 30,000 นะฮะ ก็สูงประมาณ เอ่อ เพ็นเฮา้สก์็ชัน้ที่ 
32 นะ ก็ท าได้เป็นลักษณะนี้ แล้วก็มีสระใหญ่ ๆ เพราะที่เราเยอะ  
แลว้ก็มีทัง้ Fun and adventurous pool นะฮะที่ระฟ้าออกแบบ แลว้ก็



 

มี Lap pool ซึ่งในรูปนีไ้ม่ไดโ้ชว ์เป็นสระยาว 30 กว่าเมตรนะ แลว้ก็มี
จากซุซี่ดว้ย อะไรดว้ยนะฮะ ก็จะเป็นลกัษณะนี ้
อันที่  2 (Supalai Grand Tower) ตัวอย่างที่  2 นี้เป็นส านักงานใหญ่
ของบริษัทศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) อยู่ที่ถนนพระรามสาม เชิงสะพาน 
เมื่อก่อนคือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ตอนหลังก็เปล่ียนชื่อเป็น
สะพานภูมิพล วนลงมาแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะ รูปร่างเนี่ยคือดู 
คลา้ย ๆ กลมแต่ไม่ใช่กลม เป็นวงรี ท าไมท าเป็นวงรี? มีเหตุผล อันนี ้
เป็นอาคารประหยัดพลังงานนะฮะ เนื่องจากวงกลมหรือวงรีนะฮะ  
เส้นรอบรูปจะสั้นกว่าส่ีเหล่ียมผืนผ้า อาคารมาตรฐานเนี่ยมันคือ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าถูกไหมฮะ Typical  Building ก็ Floor plan จะเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ แต่อนันีท้  าเป็นวงรี จรงิ ๆ วงกลมเสน้รอบรูปจะสัน้ท่ีสดุ 
แต่ท าเป็นวงรีเพราะว่ามันจะได้มีด้านหนึ่งที่ยาวกว่าอีกด้านหนึ่ง  
เราจะไดพ้ลิกดา้นที่สัน้หนัไปหาทิศตะวนัออกตะวนัตกไดน้ะฮะ แลว้ก็
จะเป็นลักษณะนี้ เพราะงั้นตั้งแต่เส้นรอบรูปที่สั้นกว่าก็ประหยัด
พลังงานแลว้ ประหยัดค่าก่อสรา้งดว้ย แต่คนบอกสรา้งยาก ใช่สรา้ง
ยาก แต่นีก้็ท  าไดเ้นียบดูไม่ออก เลยจับผิดไม่ไดเ้ลยว่ามันมีสะดุด มี
อะไร ไม่มีนะฮะ กลมกลืนเลยนะ ไม่มีปัญหา ทิง้ดิ่งลงไปแลว้ก็มนัโคง้
กวา้ง ๆ มีขอ้ดีอะไรอีก คือประหยดัพลงังาน อนันีเ้พื่อนผม ดร.สนุทร 
บุญญาธิการ เขาก็ออกแบบ คือแปลนเนี่ยผมเป็นคนคิด ผมคิดเสร็จ
แลว้ผมอยากไดเ้ขาก็มาออกแบบผนังกระจก 2 ชั้น ส่ิงที่ผมท าใหม้นั
เป็นวงรีขึน้ไปจริง ๆ มันจะเห็นวิวพาโนรามา เพราะมันโคง้มาแบบนี้
เหมือนจอหนงั จอหนงัท าไมไม่ท าจอตรง ๆ เพราะว่าฉายออกไปมนัก็
มีเสน้รอบวง มันก็ตอ้งโคง้นิดนึงอันเนีย้ความรูส้ึกก็จะเป็นลักษณะ
เดียวกัน มันเห็นจอพาโนรามา เห็นวิวสวยมากของบางเจ้า แม่น า้
เจ้าพระยาอะไรต่าง  ๆ เป็นต้นนะฮะ ถ่า รูปพวกนี ้ผมไม่ได้ถ่าย  
มีช่างภาพมืออาชีพเขาถ่าย ผมกบ็อกขอมาเอารูปมาลง 
อีกโครงการหนึ่ง อนันีท้  า 2007 อนันี ้เป็นโรงแรมที่ภเูก็ตนะฮะ เราเรียก
Supalai Scenic Bay Resort & Spa ท าไมเรียก Scenic Bay เพราะ
มนัอยู่อ่าวปอ ทัง้ฝ่ังตะวนัออกเนี่ยมองไปมนัจะเห็นเกาะ เห็นภเูขา ถา้
ไม่มีหมอกจะเห็นเขาหลวงที่นครศรีธรรมราชเลย วิวตรงนีค้ือจุดที่ดี
ที่สดุของภเูก็ต ฝ่ังตะวนัตกมนัจะเห็นแต่ทอ้งฟ้ากบัทะเล ไม่มีเกาะเลย
ฝ่ังนีม้ันมี ผมถือว่ามันสวยกว่า แลว้คล่ืนลงสงบไม่มีสึนามิ สวยมาก 
แลว้เนื่องจากสโลปมันชันนะฮะ ขา้งบนเนี่ยจะเป็นล็อบบี ้แลว้ก็เป็น
หอ้งอาหาร เป็นสปา เป็นสระว่ายน า้ ก็เป็นโรงแรมประเภท 4 ดาวครึง่



 

นะ ก็พยายามท าใหล้กัษณะเป็นแบบไทยนะฮะ เช่น ยอดหลงัคาจะมี
ออกแบบปนูป้ันวิหคสวรรค ์หรือ Bird of paradise มาเกาะอยู่ตามมมุ 
ต่อไปเป็นอีกโครงการนึง (Supalai Prima Riva) ท าปี 2011 เป็นตกึสงู 
47 ชัน้ ช่วงที่ท  าเป็นตกึสงูที่สดุที่ผมออกแบบแลว้ก็ศุภาลยัสรา้ง ก็จา้ง
ผูเ้หมามาสรา้ง ซึ่งตอนหลงัเราก็มีท า 50-60 ชัน้แลว้ที่สาทร ตึกนีเ้ป็น 
Double loaded corridor ไม่ใช่ส่ีเหล่ียมผืนผ้าเฉย ๆนะฮะ แต่มันจะ
ผายออกเพื่อให้มองเห็นแม่น า้ไดส้ะดวก แลว้รูปร่างก็แตกต่าง มัน
ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผา้ทื่อ ๆ  
โครงการนี ้ (Supalai Oriental ) เสร็จ 2017 ก็ประมาณ 10 ปี อันนี ้
โครงการอยู่ที่สขุมุวิท 39 โครงการคอนโดแรกที่เราท าก็คอือยู่สขุมุนี ้39 
แหละ โครงการนี ้มีอยู่ 4 ตึกนะฮะ น่าจะ 10 ไร่เศษ แล้วก็ข้างล่าง
ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีน า้พุ แลว้ก็จะเป็นเนินไล่ขึน้มา ถนนเนี่ยจะไม่มี
คอนกรีตคือปทูบัดว้ยบล็อกต่าง ๆ แลว้ก็จะมี Drop off ของแต่ละตึก
แยกกัน แลว้ก็ Drop off เนี่ย เดินเขา้ไปมนัจะเป็นทางลาดขา้มสระน า้
ก็มีเลีย้งปลา อนันีเ้ราเรียก Oriental เพราะว่า Feature ต่าง ๆ เนี่ยเรา
จะเอาของตะวนัออกเนี่ยมาลงใส่เขา้ไป เช่น มี 12 ราศี มี Moon gate 
เนี่ยวงกลมใหญ่แลว้ตรงกลางเป็นชิงชา้ เป็นมา้นั่งที่นั่งไดพ้รอ้มกัน 4 
คน จะอยู่ชัน้บนของสปอรต์ครบั แลว้ก็จะมี Peacock pavilion นะฮะ 
ตะวันออกเนี่ยชอบ Peacock ไม่ว่าจะอินเดีย  ไม่ว่าจะจีน มัน 
Fascinating อย่างหางนกยงูเนี่ย ลายมนัสวย สีก็สวย เราท า pavilion 
แลว้ดูขา้งหลังเป็นเนินเขาขึน้ไปนิดนึงเนี่ยก็เหมือนเป็นเนินเขาเตีย้ ๆ 
เหมือนเสริมฮวงจุย้ที่เสริมส่งอาคารและคนที่อยู่ในนี ้แลว้ขา้งบนของ
ทุกตึกเนี่ยก็จะมี Sky lounge ซึ่งตรงนีเ้ป็นซอยแสนแสบ เดินไปนิดนึง
ก็จะมีท่าเรือ นั่งเรือเขา้ไปพารากอนไดเ้ลย ไปปทุมวนั ไปประตูน า้ได้
หมด สะดวกมากนะฮะ  
อันนี ้เป็นโครงการ ท าตอน 2022 ก็ประมาณ 4-5 ปีนะฮะ เราเรียก 
Supalai wellness valley หรือภาษาไทยเรียกว่า ศุภวฒันาลยั ศุภ คือ 
ศภุาลยั วฒันะ ก็คือ อายวุฒันะ แลว้บวก อาลยัคือบา้นหรือท่ีอยู่อาศยั 
เพราะฉะนั้น ศุภวัฒนาลัยก็คือที่อยู่ที่อยู่แล้วอายุวัฒนะ สุขภาพ
แข็งแรง อันนีค้ือส าหรบัผูสู้งวัย แต่จริงคือตัง้แต่ 50 ขึน้ไปก็โอเคแลว้ 
แล้วท าในลักษณะส าหรับผู้สูงวัยเพราะในห้องจะมีปุ่ มฉุกเฉินทั้ง
หอ้งน า้ หอ้งนอน และหอ้งรบัแขก 3 หอ้งเลย แลว้ก็มีสายขอ้มือดว้ย 
หกลม้ที่ไหนก็จะดังคนก็จะมาช่วย แลว้ก็ทุกอย่างก็จะเป็นทางลาด
หมด ประตูบานเล่ือน แลว้ก็ไม่มีสเต็ปนะฮะใช ้Floor drain แบบยาว 
ก็จะเป็นลักษณะนีน้ะฮะ ผมอยากจะท าสวนเยอะ ๆ แลว้ไม่อยากจะ



 

ท าถนนแบบขอ้บงัคบัของจดัสรรที่ดิน คุณจะตอ้งมีถนน 8 เมตร หรือ 
9 เมตร ตอ้งมีทางเทา้ยกขึน้มาขา้งละเท่านี ้ขา้งละ 15 ซม. 20 ซม. มนั
ไม่สวย เราตอ้งการท ารีสอรต์ ผมท าถนนเนี่ยนะ คือรถปิกอพัวิ่งไดเ้ก็บ
กิ่งไม ้เก็บขยะ เก็บอะไรไดน้ะฮะ เรามีรถรบัส่งในโครงการดว้ย ถนน
โครงการถ้าจ าไม่ผิดก็ประมาณ 4 เมตรแบบวันเวย ์ก็จะลักษณะนี้  
มีสนามกอลฟ์ มีศาลา ตน้ไม ้ดอกไม ้มีสระน า้มีน า้พุ เราก็เก็บตน้ไม้
เก่าอยู่  จามจุ รีต้นใหญ่โต สวยงามร่มรื่น  อยู่สระบุรีแก่งคอยก็ 
ประมาณชั่วโมงครึง่จากดอนเมือง  
อันนีปี้ 2021 (Supalai Elegance) เป็นบา้นจัดสรรส าหรับผู้มีรายได้
สงูนะฮะ เรามีทัง้แบบที่เป็น 3 ชัน้ มี Terrace จดังานปารต์ีอ้ะไรต่าง ๆ 
ไดแ้ลว้ก็มีทัง้แบบที่เล็กลง จะมี Double  volume ทะลกุนั อนันีอ้ยู่บรม
ราชชนนีอยู่ระหว่าง ใกล ้ๆ สาย 3 ไม่ถึงสาย 4  
อนันีอ้ีกอนัหน่ึง Supalai Tuscany ดอนแกว้ - แม่รมิ เชียงใหม่ ที่ตรงนี ้
เราซือ้มา 170 กว่าไร่นะฮะ เราคุยมานานแลว้ เมื่อตัง้ 5 ปีที่แลว้ก็ไม่
ส าเร็จฮะ ต่อรองราคาไม่จบ เจ้าของที่เขาไปขายคนจีน คนจีนก็ท า
โครงการเป็นคอนโดนะฮะ แล้วจะท าคอนโดที่แม่ ริม เขาสร้าง
ส านกังานขาย มีหอ้งตวัอย่างแลว้ขายไดน้อ้ย กย็กเลิก ยอมใหเ้จา้ของ
ที่ริบมัดจ าไปเราก็คุยกับเขาใหม่ เพิ่มเงินใหแ้ลว้เราก็ซือ้มา เมื่อก่อน
เนี่ยที่ต่อราคามากเพราะว่ากรรมการในบริษัทบอกมนัไกล ห่างจากใจ
กลางเมืองตัง้ 10 กว่ากิโล มนัจะขายยากเพราะที่มนัใหญ่ แต่สมยันัน้
เนี่ยมนัมีตน้ไมพ้วกจามจรุอีะไรอย่างนีน้ะ มนัสวยชอบมากนะฮะ แลว้
ก็มีภูเขาสวย ผมรูจ้ักคนเชียงใหม่ ชื่อคุณอนัน เขาบอกที่สวยที่สดุใน
โลกนีม้ีอยู่ 2 แห่งคือ แม่รมิกบัทสัคานี่ ผมฟังเขาแลว้ อืม้ อนันีเ้ป็นส่วน
หน่ึงที่ท  าใหผ้มชอบแลว้ผมดแูลว้มนัสวยจรงิ ๆ นะฮะ นี่คือทางเขา้เนี่ย
ก็เราท าเป็นเนินขึน้มาแลว้ก็เหมือนเป็นไร่ชาเป็นแถว ๆ เหมือนไร่องุ่น
อะไรแบบนีน้ะ มีซุม้ขา้งบน มียอดโดมแบบโปร่ง เขา้ไปก็เป็นซุม้อยู่ 2 
ขา้งทางแลว้ก็สโมสรกีฬาและสระว่ายน า้ ในนีม้ีอยู่ 3 โครงการ อนัหนึ่ง 
ศุภาลัยทัสคานี อีกอันหนึ่งเรียงศุภาลัยพรีมาวิลล่า กับอีกโครงการ 
ศุภาลยัเบลล่าจะเป็นบา้นที่ไม่แพงมีบา้นแฝดกับบา้นเดี่ยวขนาดเล็ก
ถึงกลาง ก็อยู่ 3 โครงการดว้ยกนั แลว้ที่จรงิมีอีกโครงการ คือเราขายที่
บางส่วนที่ทางเขา้ เนี่ยจะท าเป็นศูนยก์ารคา้ พอดีมีกาดฝรั่ง แลว้คน
เยอะมากนะฮะ เขาก็ซือ้ที่ขยายออกไปอีก มีทัง้ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ริมปิง 
มี Starbuck มีภตัตาคารมาลงนะแลว้คนเยอะ ก็ประสบความส าเรจ็ดี
มาก กใ็ชเ้วลานิดนึงกว่าเขาจะเปิดเกือบ 2 ปีนะ อนันีเ้ราเปิดเมื่อ 2 ปีที่
แลว้ประมาณ 2022  



 

แลว้ก็มาถึง 2023 นี่ Supalai Icon Sathorn อนันีก้็เป็น Mixed use ที่
ตรงนีป้ระมลูมาจากสถานทตูออสเตรเลีย ก็คือเราใหร้าคาสงูสดุ ที่จรงิ
มีคนใหส้งูกว่าแต่เจา้นัน้เนี่ยตรง Financial status รฐับาลออสเตรเลีย
ก็มีกรรมการพิจารณา เขาก็บอกว่าไม่เชื่อมั่นนะถึงใหสู้งกว่าเขาก็ไม่
ขาย เราเป็นอนัดบั 2 ก็ไดท้ี่นีม้า ซือ้มาในราคาตารางวาละ 1,450,000 
นะฮะ ก็ต้องออกค่าโอนอะไรด้วย มันก็ออกมามากกว่านั้น บวก
ดอกเบีย้ดว้ยก็ยิ่งแพงขึน้ไป อนัเนีย้เป็น Mixed use ส่วนใหญ่จะเป็นท่ี
อยู่อาศยั ขา้งหนา้จะเป็นออฟฟิศสงู 10 กว่าชัน้ แลว้ตรงกลางระหว่าง
ที่อยู่อาศยักบัออฟฟิศจะเป็นเอนเทรียมสงู 10 กว่าชัน้ ออกจากลิฟตก์็
จะเป็นเอนเทรียม แลว้ก็ Drop off แน่นอน แยกของออฟฟิศอยู่นี ้ของ 
Residential อยู่นีแ้ยกกันนะฮะ แลว้ก็ชั้นกึ่งใตด้ินก็ดรอปลงไปเกือบ
เมตรนะฮะ ก็จะเป็น Floor ที่เป็น Commercial เป็น Retail ภตัตาคาร 
อะไรต่าง ๆ ชั้น 50 กว่าก็จะเป็น Penthouse แลว้ก็มี Sky lounge ซึ่ง
เจา้ของเนี่ยก็มาจองที่จดังานเลีย้งเพื่อนฝูงอะไรต่าง ๆ ไดแ้ลว้ชั้น 11  
ก็จะเป็นทัง้สระว่ายน า้ขนาดใหญ่ มีฟิตเนส มีหอ้งเด็กเล่น มีหอ้งฉาย
หนงั ซึ่งคนชอบมากเลย แลว้ก็มีสระจากุซี่แบบญ่ีปุ่ นน า้อุ่น แลว้ก็ขา้ง
นอกก็มีสระว่ายน า้ใหญ่ ๆ จะมีอยู่ 2 สระ ถา้นบัสระเด็กดว้ยก็มีคือมี 3 
สระ เพราะที่มันใหญ่มันก็ท าอะไรไดม้ากนะฮะ ก็เป็นลักษณะนีน้ะ  
อันนี ้ก็ ได้รางวัลเยอะหลาย ๆ อัน BCI Asia award, Asia pacific 
property award แลว้ก็ FIABCI Prix d'Excellence Awards และเป็น
โครงการที่ ได้ LEED certified ด้วย  ส่วนตัวออฟฟิศก็เป็นอาคาร
ประหยดัพลงังานดว้ย 
Supalai Tuscany พระราม 2 - วงแหวน อันนีก้็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่า
อยู่ตรงวงแหวนสมทุรปราการนะ คนชอบทางเขา้ที่มันเป็นเนินขึน้ไป
เนี่ยนะฮะ ยกเนินขึน้ไปเมตรครึ่งแลว้ก็มีน า้พุขา้งหนา้ พวกนีก้็จะเป็น 
architecture ที่ยกตวัอย่างมาส่วนหนึ่งนะฮะ  
2. ประติมากรรม 
คือที่ 8  +  1 ผมบอกว่าบวกเขา้ไป 3 อย่างอนันีป้ระติมากรรมเป็นหนึง่
ใน Basic fundamental  art เนี่ย ถึงแมเ้ราจะเป็นสถาปนิก ไปท างาน
อย่างอื่นเนี่ยมันท าแลว้มันสนุกมันเหมือนเป็นฮอบบีน้ะฮะ เราดีไซน ์
ผมก็ดีไซน ์สเก็ตนู่นนี่นั่นนะฮะ แต่คนป้ันจริงผมไม่ไดป้ั้น ใหค้นอื่นท า
ให ้ใหป้ระติมากรอาชีพท า ผมดีไซนผ์มบอก ระบุขนาด มี Elevation 
หนา้หลัง ขา้งนะฮะ แลว้เขาก็ไปท ามา อย่าง Bird pf paradise มันมี
แบบชั้นเดียวกับ 2 ชั้น แลว้ก็ไปติดตามหลังคา เช่น โรงแรมที่ภูเก็ต



 

อย่างนีต้รงกลางก็ท าคลา้ย ๆ เป็นยอดแบบทางเหนือเป็นชนั ๆ เหน็ชดั
นะน่ีคือของปี 2007  
ต่อไปนะฮะ ออกแบบศาลพระพรหม อนันีก้็สเก็ตใหค้นไปท านะ และ
อันนีเ้ป็นป้ายซอย ส่วนใหญ่เราก็นึกถึงเสาขึน้มา แลว้ก็มีชีม้าขา้ง ๆ 
นะมันธรรมดา เราไม่ตอ้งมีที่ยื่น ๆ ไดม้ั้ย เกลีย้ง ๆ แบบนี ้แลว้ก็จะมี
ชื่อศภุาลยั มีซอยอะไรต่าง ๆ ก็เกลีย้งเกลาก็ดโูมเดิรน์นะฮะ  
ส่วนอันนี ้เนื่องจากโครงการศุภาลัยไอคอนที่สาทรเนี่ย เราซือ้จาก
สถานทูตออสเตรเลียมา เราก็อยากจะ Honor อะไรบางอย่างที่
เก่ียวกบัออสเตรเลีย ผมก็นึกถึงว่าเราท าประติมากรรมอะไรท่ีเก่ียวกับ
ออส เต ร เ ลี ย  ผม เ ลยตั้ ง ชื่ อ อันนี ้ ว่ า  The Leaping – Forward 
Kangaroos นะฮะ ที่จริงสถานทูตเก่าก็สวย พวกเราสถาปนิกหลาย
คนก็ชอบ เขาไม่เอาอยากจะขายทิง้แลว้ยา้ยไปอยู่ติด ๆ กับสถานทูต
ญ่ีปุ่ นกบัสถานทตูสหรฐัก็ยงัห่วงวา่อีกหน่อยเดี๋ยวสาทรมีรถไฟฟ้าสเีทา
มาแลว้มันดูแลความปลอดภัยยากอ่ะนะฮะ ทีแรกก็ไม่มีรัว้เลยนะฮะ
เมื่อก่อน แลว้ก็เป็นสระน า้เป็นตวักัน้ Natural  barrier แลว้ตอนหลงัก็
ท ารัว้แลว้ก็มีลวดยื่นเขา้ แต่ในท่ีสดุเขาก็ไม่อยากได ้ก็ขายทิง้นะฮะ อนั
นีก้็คือผมดูที่ออสเตรเลียก็เดินทางเมืองใหญ่ ๆ ดูมาหมดแลว้ ผมก ็
เสิรช์อินเทอรเ์น็ตด ูKangaroo sculpture มนัก็ธรรมดา ก็ส่วนใหญ่ก็ 1 
ตวั 2 ตวั 3 ตวัแลว้ก็ยืนนั่ง ประมาณเนีย้นะฮะ ก็ธรรมดา ผมตอ้งการ
ใหม้นัแตกต่างก็ดีไซนใหม้นัเป็นครึ่งวงกลม อนันีจ้ะดูแลว้ไม่ค่อยครึ่ง
วงกลม แต่อีกมมุถา้ถอยห่างมาจะเป็นครึ่งวงกลม อนันีดู้ใกลม้ีตวันึง
มนัก็เลยดตูวันีแ้รงขึน้มา จรงิ ๆ ดไูกลเนี่ยจะค่อนขา้งครึง่วงกลมนะฮะ 
แ ล้ ว  Leaping  forward kangaroos เ นี่ ย  Portray a herd of 
kangaroos  is leaping over obstacles ท าน า้พเุป็น Obstacles เป็น 
Landscape แล้วก็  Leaping over obstacles to a new and better 
future world คือ มีความหมาย ประติมากรรมต่าง ๆ ที่ดี มันตอ้งมี
ความหมายไม่ใช่แค่ดูสวย ๆ เพลิน ๆ มนัตอ้งมีความหมาย อนันีก้็ได้
แง่คิด คนดูแลว้มีขอ้คิดนะ เอ่อ เรามีปัญหาอุปสรรคอะไร เราตอ้งกา้ว
ใหม้นัพน้ กระโดดขา้มไป แลว้ก็มีอีก สตัวอ์ย่างอื่น โคอาล่านะฮะ โค
อาล่าเนี่ยก็มกัจะมีลูกติด ลูกก็มักจะเกาะกับแม่นะฮะ มันขนปุยสวย
น่ารกัสีเทาอ่อน ผมจะท าใหม้ันแตกต่าง ท ายังไงนะ ผมก็คิดถึงอนันี ้
ตอ้งการใหม้นัอยู่ที่ Drop off อนัตะกี ้อนันัน้อยู่ที่ริมถนนใหญ่ พวกเรา
ไปดูไดเ้ลยนะวันไหนว่าง ๆ ผ่านก็จอดรถเขา้ไปขา้งใน เดินดูไดข้อดู 
ถ่ายรูปไดน้ะฮะ ก็ชื่อ The  illuminating koalas ผมชื่อประทปี ผมชอบ
อะไรที่มีแสงนะฮะ The  white illuminating koalas embracing the 



 

bronze tree trunks เนี่ยโคอาล่ามนัตอ้งเกาะตน้ไมอ้่ะ เราจะเอาตน้ไม้
จริง หรือจะเอาตน้ไมเ้ทียม ถา้ตน้ไมเ้ทียมจะเอาอะไรท าเป็นสีอะไร ก็
เลยเลือกเป็น bronze แลว้ก็เจาะรู พวกนีเ้จาะรูแลว้ก็เรืองแสงนะฮะ 
กลางคืนก็เป็นแสงแบบนีก้ลางวนัก็เป็นลกัษณะแบบนี ้มนัท าแลว้มนั
สนุกนะ  ก็ เ ป็นฮอบบี ้แต่ เ ป็นประติมากรรมที่ มาประกอบกับ
สถาปัตยกรรมนะครบั ถา้ดูป้ายโชวอ์ยู่ขา้งล่างก็จะมีป้ายบอกผมเป็น 
Sculpture composition designer แต่  Sculptor อี กคนนึ ง  ผมให้
เกียรติเขา ผมก็ลงชื่อใหน้ะฮะ ก็เป็นประติมากรอาชีพ 
3. Painting 
อ่า อนันี ้Painting คือจะเพน้ทสี์น า้มนั สีน า้หรือดินสอหรือนู่นนี่ ผมว่า
อยากจะเลือกอะไรที่แตกต่าง ผมเลือกเครื่องมือที่เป็นพู่กันจีน สมัย
หนึ่ง 10 กว่า 20 ปีที่แลว้ผมไปเที่ยวเมืองจีน ผมเดินในศนูยก์ารคา้ผม
เขา้ไปในรา้นท่ีขายกระดาษ ขายพู่กนัก็มีศลิปินอาชีพเขาก็ลองพู่กนัอยู่ 
ผมก็ไปลองเออ้สนุกดี ผมซือ้มาทั้งชุดเลยพู่กันเล็กไปถึงใหญ่ทั้งแผง
แลว้ก็ซือ้กระดาษมาพบันึงมาเขียน ก็นี่คือวาดดว้ยพู่กันจีน อย่างภาพ
พลงัแห่งการสรา้งสรรค ์Reflection of the truth ภาพสะทอ้นของความ
จริงแลว้แต่คนตีความ Reflection น่ะมันไม่เหมือนจริง มันจะคลา้ย
เท่านั้นเองนะฮะ แลว้แต่ละคนก็จะมองไม่เหมือนกัน อย่างภาพชา้ง
ไทย แลว้พวกเนีย้ ใชพู้่กนั ฟืด ๆ เสรจ็ อนันีก้็ทีเดียวนะ พวกนีก้็ระบาย
ไปนะแลว้ก็ มนัก็จะไดแ้ตกต่างนะฮะ ผมก็วาดหลายรูป มีรูปนึงก็ถวาย
พระเทพไปนานแลว้นะฮะ พวกนีเ้ป็นรูปของธรรมชาติมีหิน มีหญ้า
อะไรต่าง ๆ อนันีอ้ีกอนันึง ผมอยากจะวาดป่าสน ผมประทบัใจอยาก
ถ่ายรูปเนี่ยนะฮะ เห็นป่าสนตอนเย็นนะ แสงมันก็เปล่ียนจากเหลือง 
แดง แลว้ไปทางม่วงแลว้ค่อย ๆ  มืดนะฮะ แต่ในฤดหูนาวที่มีหิมะตกอยู่
บนยอด มันจะเป็นสีขาว ๆ อันเนี่ยคือเป็นป่าสนที่มีหิมะ แล้วก็  
bamboo นะฮะ จีนชอบไผ่แลว้ก็เขียน ๆ อนันีม้นัไม่เหมือนจรงิแต่ว่ามี
ลีลาจากธรรมชาติเนี่ยก็วาดง่ายใช้เวลาไม่เยอะ แล้วก็ใส่ใบที่ไม่
เหมือนจรงินะฮะ แต่ดแูลว้มนัเป็นไผ่ 
4. Calligraphy  
อันนี ้Calligraphy ก็คืออักษรวิจิตร คือคุณตอ้งรูภ้าษาจีนถึงจะเขียน
ได ้ผมก็เรียนเขียนพวกนี ้ช่วงที่ว่าง ๆ ก็ซือ้พู่กันมาแลว้นี่ นอกจากเอา
มาวาดรูปก็มาเขียน แลว้จะเขียนอะไร อนันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสามก๊ก
นะฮะ เป็นกลอนในสามก๊กนะ ผมก็ไหน ๆ เขียนทั้งที ผมอยากจะ
เรียนรูเ้ก่ียวกับปรชัญาขงจื๊อกับเล่าจื่อ เล่าจือ้ก็คือเต๋านะฮะ ก็ไปหา
เตา้เต๋อจิงทั้งเล่มมา แลว้เราอ่าน เราไดเ้รียนรู ้ตรงไหนไม่รู ้เราก็เปิด



 

พจนานุกรมศึกษาเพิ่มเติมดูค าอธิบาย แลว้เราก็ไดเ้รียนรูพ้วกนีด้ว้ย 
เขา้ใจปรชัญาตะวนัออกนะฮะ แลว้อนันีค้ือค าสอนหลกัของขงจื๊อ มีอยู่ 
5 ตัว แลว้ผมก็มาแปลเป็นไทย ไม่มีใครแปลอย่างผมนะ ผมลงทา้ย
ดว้ยธรรมะหมดเลย ธรรมะคือความเป็นจรงิ อนัแรกคือเมตตาธรรมคอื
เรารกัคนอื่น มีคณุธรรม มีศีลก็คือการเวน้จากการท าความชั่ว ไม่ท าให้
คนอื่นเดือดรอ้น จารีตธรรมคือแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน แต่ละชน
ชาติไม่เหมือนกนั เช่น ไทยตอ้งไหว ้กราบ อะไรแลว้แต่ คนจีนก็คารวะ
อะไรไม่เหมือนกนันะฮะ นี่คือจารีตธรรมนะ ปัญญาธรรม คือ Wisdom 
มองกวา้งคิดไกลใฝ่สงูคือใฝ่ดี ไม่ใช่ตรงขา้ม มองแคบคิดใกลใ้ฝ่ต ่านะ
ฮะ นี่คือปรชัญานะ แลว้ก็มีสัตยธรรมคือพูดความจริง เราท าอะไรที่
เป็นจริงนะฮะ ไม่โกหก คือถา้สงัคมคนเนี่ยมีอยู่ 5 คุณธรรมหลกันีน้ะ 
สังคมจะอยู่อย่างสงบสุขแน่นอนนะแลว้มีความสุขดว้ยกัน แปลเป็น
ภาษาอังกฤษผมก็ไปเปิดดูใน Google นะ เขาก็ไม่ไดแ้ปลอย่างผม
แปลนะฮะ ผมแปลว่า Benevolence บางอันจะเหมือนกัน อย่าง 
Trustworthiness จะใชค้  าว่า Credibility ก็ไดน้ะ ความน่าเชื่อถือเป็น
ส่ิงที่ทุกคนต้องทราบแล้วทุกคนในสังคมจะอยู่อย่างมีความสุข  
เนี่ยอนันีก้ลอนสามก๊กนะฮะ  
5. Literature  
หนงัสือ ผมแต่งหนงัสือมา 5 เล่มนะ  
6. Music  
มิวสิค แต่งเพลงนี ้ยกตวัอย่างมา 2 เพลงนะ ผมแต่งทัง้ท านองและเนือ้
รอ้ง แลว้ผมเล่นเปียโนบา้ง พอเล่นได ้ไม่ใช่อาชีพ คือแต่ละท่านเนี่ยไป
เนี่ยสแกนปุ๊ บ เข้าไปมันจะมีเพลงหรือเปิด  YouTube ตามชื่อเนี่ย  
มองกวา้งคิดไกลใฝ่สงู มนัจะมีเพลงขึน้นะ จะมีเพลงขึน้แลว้มีคนรอ้ง
นะ ในวงเล็บว่าความสุขที่ยั่งยืนนะฮะ คือคนยังไงถึงจะมีความสุข  
ก็ตอ้งมองกวา้งคิดไกลใฝ่สูงนะฮะ ละเว้นจากการท าชั่ว ท าความดี  
ไม่เศรา้หมองกับอดีต ไม่กังวลอนาคต มีแต่ปัจจุบนั มุ่งมั่นสรา้งสรรค ์
แลว้ผมก็จะพูดเรื่องงาน เรื่องการออกก าลังกาย เรื่องครอบครวัอะไร
พวกนีด้ว้ย พระพุทธเจา้ไม่สอนอยู่อย่างนึงนะ คือการออกก าลงักาย 
ไม่สอนเพราะว่าอาจจะสมยันัน้ทกุคนเดินเยอะ มนัไม่ตอ้งสอนใหอ้อก
ก าลงักาย แต่เดี๋ยวนีม้นัคือส าคญั โดยเฉพาะคนเริ่มสงูวัยยิ่งตอ้งออก
ก าลงักาย 
7. Graphic  
มาถึงกราฟิก กราฟิกก็เป็นสาขาหน่ึง พวกเราออกแบบอาคารเนี่ย บาง
ทีเราก็แถมดีไซนก์ราฟิก ชื่ออาคารจะติดตรงไหนอย่างไร อนันีเ้ป็นส่ิงที่



 

ตอนตัง้บริษัทผมคิดก่อน จะตัง้ชื่ออะไรนะฮะ ตัง้ชื่อศุภาลัย แปลว่า 
บา้นที่ดีนะฮะ แต่อยากใหใ้ชบ้าลีสนัสกฤต แลว้ก็เป็นค าสนธิ มนัก็เท่
กว่า แทนที่เราจะชื่อบรษิัทบา้นดี จ ากดั มหาชน เรียกว่าบรษิัทศภุาลยั 
จ ากัด มหาชน มันเท่กว่ามนั เพราะกว่า เพราะค าราชาศพัทก์็จะเป็น
บาลีสนัสกฤตอะไรพวกนี ้แลว้ก็ดีไซน ์เราตอ้งการปรชัญาศุภาลัยคือ
คล่องตัว ยืดหยุ่น เพราะใช้วงรีนะฮะ แลว้ก็มีแหลม ๆ ม้วน ๆ นี่คือ
ความเป็นไทยต่าง ๆ สีทองก็คือความเจริญรุ่งเรือง แลว้ก็มาอีกช่วงนึง
เราก็แปลง คือชื่อโครงการเราจะใชช้ื่อศภุาลยัหมดเลย บรษิัทส่วนใหญ่
เกือบทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยเ์นี่ย ชื่อบริษัทก็ชื่อนึง 
ชื่อโครงการก็ชื่อนึงไม่เหมือนกัน  แต่ศุภาลัย ผมเลือกที่จะใช้ชื่อ
เดียวกันกับโครงการทุกแห่งแล้วก็ห้อยท้ายด้วย Sub brand นะฮะ 
เช่น ศุภาลัยไอคอน ศุภาลัย Oriental การท าอย่างนี ้ท  าให้ปีนึงเรา
ประหยัดเงินค่าโฆษณาไดอ้าจจะ 200-300 ลา้นบาทโดยประมาณ  
ก็คือก าไรของบริษัทเพิ่มขึน้ดว้ยการใช้ชื่อเดียวทั้งชื่อบริษัทและชื่อ
โครงการ ทั่วประเทศเลยนะฮะ แลว้ชื่อก็จะท าอยู่บนตวัด าบนพืน้ขาว 
ตวัขาวบนพืน้สีต่าง ๆ ก็แต่ยงัมีแหลม ๆ นะ แลว้ตรงนีเ้ราก็จบัมาเจอ
กัน เพราะว่าตรงเนีย้ ถา้เวน้ขา้งล่างเท่ากันเนี่ย ตรงสเปซมนัจะใหญ่
ไป แลว้มนักระชบัลงเวลาท าป้ายอะไรก็ง่ายขึน้ อนันีค้ือดีไซนแ์ลว้มนั
เห็นชัด แบบเก่าชื่อตัวเอนหนาบางเนี่ยกลายเป็นอ่านยาก อันนีค้ือ 
Simple อ่านง่ายเห็นชดั แลว้บริษัทอื่น ท าไมส่วนใหญ่เขาไปคิดว่าชื่อ
โครงการตอ้งอีกชื่อนึง มีคนนึงที่อธิบาย นอกนัน้ไม่มีใครอธิบายอะไร 
เขาก็อธิบายบอกว่าพอโครงการมีปัญหาเราจะไดต้ดัทิง้ไปเหมือนตัด
แขนตัดขาเพื่อรักษาร่างกายนะฮะ แต่ท าไมผมไม่คิดอย่างงั้น ผมก็
บอกว่าถา้เป็นโครงการเราแลว้มีปัญหานะ เราตอ้งดแูล เช่น ขอนแก่น 
เราป้องกันน า้ท่วมแลว้นะ แต่มนัสงูเกินในรอบ 20 ปี เราก็เช่าโรงแรม
ให้ลูกคา้ไปพักฟรี เราเสริมถนนเสียเงินหลายลา้นบาท แลว้ก็เสริม
เขื่อนขึน้มาอีกนะฮะ 2 ปีที่แลว้เราซือ้โครงการนึงที่ศรีนครินทร์ อยู่ใน
ซอยตรงขา้มซีคอน เราซือ้มนัก็ไม่มีอะไรนะฮะ แต่น า้ฝนจะระบายชา้
เพราะว่าท่อมนัเล็ก เราก็เลยใชเ้งิน 3 ลา้นบาท ใหเ้ขตเปล่ียนท่อใหม่
ใหข้นาดมันใหญ่ขึน้นะฮะเอ่อแลว้หลังจากนั้นน า้ไม่ขังอีกแลว้นะฮะ 
อนันีก้็เป็นส่ิงที่เราท า เรามีโครงการอยู่ติดโรงงานหมิงตีท้ี่ระเบิด ไม่ใช่
ความผิดเรา แต่ละคนเขาก็มีประกันนะฮะ เวลากูบ้า้น แบงคก์็ใหท้ า
ประกันอยู่แลว้ แต่นี่พอระเบิดปุ๊ บคนอยู่ไม่ได้ หลังคาปลิวกระจาย  
เราก็ไปเช่าโรงแรมใหค้นไปอยู่ฟรีแลว้เราก็รีบไปซ่อมใหเ้ลยทกุหลงัเลย 
ทัง้ที่มนัไม่ใช่ความผิดเรานะ มนัไม่ใช่ขอ้บกพร่องของการก่อสรา้ง แต่



 

เราก็ท าใหอ้ย่างนีเ้ป็นตน้ เพราะงัน้เรามีโครงการ มีอะไร เราท าใหม้นั
ไม่มีปัญหา เราไปบรรเทาทกุขน์ะเราไปท าอะไรใหม้นัดีขึน้ 
8. Photography  
Photography เรื่องหลักผมท าอันนีม้าแลว้ 5 เล่ม 1  2  3  4  5 นะฮะ 
ท ามา 5 เล่ม เล่มสุดท้ายที่ท  าแล้วก็แสดงนิทรรศการที่หอศิลป์
กรุงเทพฯคือเดือนธันวาคม ท่านคณบดีก็บอกว่ามาแสดงที่นี่ต่อ ก็เลย
เอามาแสดงที่นี่ต่อนะฮะ แล้วก็  5 เล่มแรกเนี่ยมันเป็น Photobook 
ส่วนใหญ่ผมจะถ่าย Landscape มีถ่ายคนบา้งสตัวบ์า้ง แต่ไม่เยอะนะ 
แล้วก็อาคาร Architecture แง่มุมต่าง ๆ ของอาคาร นอกจากนีค้ือ
เพื่อใหม้ีความหมายมากขึน้ ผมชอบค าคม ศึกษาปรชัญา ผมก็แต่ง
ของผมเอง ปรชัญาประทีปเนี่ย แลว้ผมรู ้3 ภาษา คือ ไทย องักฤษ จีน 
เราก็ใช ้3 ภาษาแต่แน่นอน คือภาษาองักฤษผมก็ไม่ไดจ้บอกัษรนะฮะ 
ผมเขียนไดแ้ต่ผมก็มีคนช่วยดูช่วยตรวจ เช่น ดร.สมชาย ภคภาสน์
วิวัฒน ์จบอักษรจุฬา ช่วยตรวจใหช้่วยแกน้ิดหน่อยแลว้ ก็มีพี่สาวผม 
ช่วยดูภาษาจีนอย่างนี ้เป็นต้นนะฮะ นี่คือ 5 เล่มที่มี ก็มีแสดงอยู่
ขา้งล่าง เปิดดไูดม้ีตวัอย่างหนงัสือพลิกดูไดเ้ลยทกุเล่ม ก็ท าใหห้นงัสือ
มนัมีคุณค่ามากขึน้แลว้ก็สรา้งความแตกต่าง เพราะว่าในโลกนีก้็ไม่มี
ใครท าหนังสืออย่างนีท้ี่มี 3 ภาษาดว้ย เพราะคนอาจจะรูจ้ีน อังกฤษ 
แต่ไทยดว้ย แลว้ถ่ายรูปดว้ย มนัจะนอ้ยนะแลว้ท าเป็นปรชัญาดว้ย  
แล้วก็อันสุดท้ายคือ  Management คือบวก 1 ที่ ผมบอกว่าคื อ 
Management art แลว้ก็จะเป็นสาระที่ผมจะพูดหัวข้อหลักที่เรียกว่า 
Supalai’s Post Modern Management เรียกว่าการจัดการล ้าสมัย
แบบศภุาลยัคือมนัเป็นยงัไงเดี๋ยวผมจะเล่า แลว้บทความผมชอบเขียน
ใหม้ันกระชบัสัน้ ๆ นะฮะ กลอนไทยเนี่ยเวลาแต่งเป็นกลอนจากรอ้ย
แกว้เนี่ยมนัจะยาวขึน้เพราะว่ามนัจะมีค าสรอ้ยมีนู่นนี่แลว้เสรมิเพื่อให้
มันสัมผัส แต่กลอนจีนเนี่ยจะกระชับมากเลย อันนีส้ไตลผ์มก็คือเป็น
แบบเขียนแบบกระชับนะฮะ  ใช้เวลาไม่เยอะแต่เข้าถึง  Point ถูก
ประเด็น ผมก็จะเริ่มจากอย่างนี ้บทความผมจะบอกว่า MBA school 
ทั่วโลกนะใครเรียน MBA มาบา้งขออนุญาตยกมือหน่อย มีบา้งนะไม่
เยอะ  ทีนี ้ เ ดี๋ ยว ในนี ้คื อถ้าคนเรี ยน  MBA เ รี ยน  Finance เ รี ยน 
Accounting มนัจะเขา้ใจธุรกิจ คือการคิด Financial ratio อะไรต่าง ๆ 
ซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายว่ามนัคืออะไรยงัไงนะฮะ แต่ MBA school ทั่วโลก
เนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ทวีปไหนนะ คุณจะอยู่อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย 
เอเชีย สอนเหมือนกัน คล้าย ๆ กัน คือ Low risk - low return และ 
High risk - high return เช่น คุณจะฝากแบงค ์ถือว่าสถาบันการเงิน 



 

รฐับาลก็ดูแล แบงคช์าติก็ดูแลความเส่ียงมันไม่เยอะนะฮะ ดอกเบีย้
คุณก็จะไดต้  ่า แต่ถา้คุณไปซือ้ Bond บริษัทต่าง ๆ ทั่วไปแลว้ เครดิต 
เรตติง้ไม่ไดเ้ป็น A ดอกเบีย้ก็จะแพงขึน้เพราะว่าความเส่ียงเพิ่มขึน้อัน
นีค้ือหลกัการ High risk ก็จะ High return แต่โรงเรียนศภุาลยั ผมเป็น
คนสอนว่าวิธีของศภุาลยัเนี่ยคือ Low risk - High return แต่มนัเป็นไป
ไดห้รือ ขดัธรรมชาติหรือเปล่าแลว้ถา้คณุท าไดแ้ลว้ ท ายงัไงนะฮะ ก็คือ
อย่างนี ้ผมบอกว่าเริ่มตน้เนี่ย Low risk ก่อน High return อีกเรื่องนึง 
Low risk คณุจะลดความเส่ียงของบรษิัทไดไ้ง บรษิัทมีความเส่ียงใหญ่ 
ๆ อยู่  2 เรื่องนะฮะคือ Business risk ความเส่ียงทางธุรกิจ และ 
Financial risk คือความเส่ียงทางการเงิน แลว้เราท าอย่างไร ก็คือลด
ความเส่ียง เราต้องท าคุณภาพให้ดีที่สุด  ไม่ใช่สร้างแล้วตึกเอน
ง่อนแง่น นู่นน่ีแตกรา้ว คือตอ้งท าใหล้กูคา้พอใจ ความเส่ียงก็จะลดลง 
แล้วเมื่อคุณภาพดีมาก ๆ คือเราก็มี  Apply International Quality 
Standard มี ISO นะฮะ เราท ามา 20 กว่าปีแลว้ คือป๊ัมตรามี ISO คน
ก็มั่นใจ คือถา้มี ISO หมายถึงอะไร? หมายถึงทกุอย่างตอ้งถกูตอ้งตาม
กฎหมายนะฮะ แล้วมันถูกมาตรฐานวิชาชีพด้วย เช่น Concrete 
Strength, Steel  Strength ทุกอย่างคือมนัตามมาตรฐานวิชาชีพ แลว้
ก็วสัดุทุกชนิดที่เลือกใชต้อ้งไดม้าตรฐาน มอก. หมด อนันีค้ือลดความ
เส่ียงไป เราใชข้องที่ certify คือท าไปนาน ๆ แบรนดม์นัก็จะดีขึน้เพราะ
คุณภาพดี ปัญหาไม่มีหรือมีน้อย มันก็นิดนึงอาจจะคืองานก่อสรา้ง 
มนัตอ้งมีบา้ง เราก็รีบแกใ้ห ้พวกนีก้็จะท าให ้Enhance แบรนดใ์หด้ีขึน้
เรื่อย ๆ แลว้อีกอันนึงที่ส  าคัญคือ Economy of scale เมื่อกีผ้มพูดถึง
การใชแ้บรนดเ์ดียวกันเพื่อลดค่าใชจ้่ายโฆษณาแลว้ท าใหบ้ริษัทก าไร
มากขึน้อีกปีนึง 200-300 ลา้น วิธีการท า Economic of scale คือท า
เยอะ ๆ ตน้ทุนต่อหน่วยจะถูกลง อันนีค้ือหลักแบบจีนน่ะ จีนคือเป็น
โรงงานโลก ท าเยอะ ๆของถูกมากเลย เสือ้ตวันึงไม่ถึง 100 บาทอะไร
อย่างนีน้ะฮะ มนัก็คุณภาพดีมัย้ ก็ดีนะ เดี๋ยวนีด้ี อนันีก้็คือเราท าเยอะ 
ๆ ปัจจุบนัเนี่ย ถา้นบัจ านวนโครงการทั่วประเทศไทยนะ ศุภาลยัน่าจะ
มีจ านวนโครงการมากที่สุดนะฮะ เกือบ 300 โครงการ ยังไม่นับที่
ออสเตรเลีย เรามี 24 โครงการ ซึ่งเดี๋ยวจะพูดนะฮะ จ านวนเนี่ยมาก
ที่สุด พวกนี ้คือหลักวิธีการที่ท  าให้บริษัทลดความเส่ียงลงแลว้เพิ่ม
ผลตอบแทน Return สงูขึน้ดว้ย ทีนี ้Finance เป็นยงัไงความเส่ียงทาง
การเงิน เราก็ตอ้งท าใหบ้รษิัทแข็งแรง ท าใหบ้รษิัทแข็งแรงเหมือนท าให้
ร่างกายคนแข็งแรง เราตอ้งฟิตร่างกายใหแ้ข็งแรงมีการออกก าลงักาย 
ปัจจุบันคือศุภาลัยก็มีเครดิตเรตติง้ A เพราะมีหนี ้น้อย ท าให้กู้ได้



 

ดอกเบี ้ยต้นทุนต ่า  ปีที่แล้วคนส่วนใหญ่กู้นะฮะ บริษัทอสังหาจด
ทะเบียนอะไรต่าง ๆ ขนาดกลางก็กู้ 6-7% บางคนก็มากกว่า บริษัท
ใหญ่ก็ 4% แต่เราไม่ถึง 3% เฉล่ียแลว้ ปีที่แลว้เรา 2.8% โดยประมาณ
นะฮะ เพราะว่าเราไดเ้ครดิตเรตติง้ A มา 10 กว่าปีต่อเนื่องกันนะฮะ 
อนันีเ้ป็นการลดความเส่ียงแลว้ท าใหก้ าไรบริษัทเพิ่มขึน้ เมื่อก่อนเนี่ย
เราก็เป็น top 10 นะฮะ แลว้เราก็เป็น top 5 เดี๋ยวนีเ้นี่ยเราอยู่ในไมเ่กนิ 
Top  3 อยู่แลว้นะฮะ หลายเรื่องเราอยู่ที่ 1 บางเรื่องอาจจะอยู่ที่ 2 บาง
เรื่องอาจจะอยู่ที่  3 ดว้ยไซสข์องบริษัท ถ้านับตามจ านวนโครงการ  
ศภุาลยัน่าจะเป็นเบอรห์น่ึงนะฮะ แลว้ก็ถา้นบัทนุ หรือเรียกว่าส่วนของ
ผูถื้อหุน้ เงินของเจา้ของน่ะ ปัจจบุนัเรามีทนุสงูที่สดุ มีส่วนของผูถื้อหุน้
สูงที่สุด เดี๋ยวนีเ้นี่ยบริษัทที่ 5 ล าดับที่ 5 ของบริษัทจดทะเบียนจะทิง้
ช่วงจาก 4 อนัดบัแรก ทิง้ช่วงห่างออกไปนะฮะ ไม่ว่ารายรบั ไม่ว่าไซส์
อะไรอื่น ๆ นะ 4 อ าดับแรกคืออะไร นอกจากศุภาลัยก็มี Land and 
House มี AP มี Sansiri นี่คือ 4 อนัดบัแรก จะทิง้ช่วงห่างจากอนัดบั 5 
มากขึน้นิดนึงนะฮะ เมื่อกีท้ี่พดูเนี่ย เรามีวิธีลดความเส่ียงใช่ไหมฮะ ทัง้
ธุรกิจทัง้การเงิน เรายงัไปไม่ถึงผลตอบแทนนะอนันี ้เรามาพดูถึงวิธีลด
ความเส่ียงอีกอย่างหนึ่งคือการกระจายความเส่ียงนะฮะ  บางปี 
ยอ้นกลบัไปกรุงเทพฯ น า้ท่วมหนกั บางปีกม็ีชมุนมุทางการเมือง โอโ้ห 
รถวิ่งไม่ไดน้ะ ผ่านไม่ได ้ขายของไม่ไดน้ะฮะ แต่แลว้ไปอีกประเทศหนึง่
ก็ไม่มีปัญหา เช่น ที่ออสเตรเลียก็ไม่มีปัญหานะเมืองไทยลกูคา้จะซือ้
บา้น กูไ้ม่ผ่าน 30-50% เลย โดยเฉพาะที่ราคาไม่แพงราคา 1-3 ลา้น
เนี่ย กูไ้ม่ผ่านเยอะมาก ที่ออสเตรเลียไม่เป็นนะฮะเพราะก าลงัซือ้คนดี 
ไม่มีปัญหา ที่ดินเขามีเยอะ ซือ้ที่เราซือ้ไดเ้ป็นพนัไร่ คือเมืองไทยเนี่ย
จะซือ้ที่เกิน 100 ไร่ นี่หายากนะ เดี๋ยวนีเ้ราชอบซือ้ที่ใหญ่ ๆ เพราะว่า
มนัจะไดม้ีสิ่งความสะดวกมากกว่า เพราะงัน้การเติบโตแลว้ก็กระจาย
ความเส่ียงเนี่ย ก็คือ Increase growth potential diversify risk อันนี ้
เป็น Concept ที่ผมคิดแลว้ก็เรากระจายไปสู่ต่างจังหวัด ท าหัวเมือง
ต่างจงัหวดัเป็น Urban development ไม่ใช่ Rural development เป็น
ที่อยู่อาศยัที่อยู่ในเมือง ก็ตอนนีเ้ราท าอยู่ประมาณ 30 จังหวัด คือไป
เกิดต่างจงัหวดัเรียก Dual track คือมีทัง้กรุงเทพฯ แลว้ก็ไปต่างจงัหวดั 
บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ก็ปักหลักที่ก รุงเทพเป็นหลักไปท า
ต่างจังหวัดก็นอ้ย แลว้หลายบริษัทผมก็แปลกใจเขาไปท าจังหวดันึง  
มีหนึ่งโครงการ ผูบ้ริหารตอ้งบินไปตรวจงานบินไปบินกลบั แลว้ตอ้งมี
ทีมงาน 1 ชุด มันไม่มี Economy of scale เราลงแต่ละจงัหวดั เราจะ
เริ่ม 2-3 โครงการ แลว้จังหวัดใหญ่เนี่ยเราจะเพิ่มเป็น 10 โครงการ  



 

เราจะมีที่ภูเก็ตไม่ต ่ากว่า 10 โครงการ ชลบุรี 10 กว่า จะ 20 แลว้ แลว้
ก็มีระยองก็จะประมาณ 9 แลว้ก็มีสงขลา เชียงใหม่ ก็ประมาณ 10 
โครงการ อย่างนีเ้ป็นตน้นะฮะ จงัหวดัขนาดกลางเนี่ย รองลงมาก็จะมี 
3-5 โครงการ อันนีค้ือการกระจายความเส่ียงและเพิ่มศักยภาพการ
เติบโต คือเราคิดว่าการไปหัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการเติบโต เป็นการเพิ่ม Product ในท าเลที่ต่างไปท าให้
บริษัทเพิ่มยอดขายไดเ้พิ่มขึน้ ปีที่แลว้มี 29 โครงการ ปีนีก้็ 30 นะฮะ 
เรามีอยู่ 200 กว่า ปีนีก้็เกือบ 300 ยิ่งถา้บวกออสเตรเลียดว้ยก็มากขึน้
ไปอีก Triple track ก็คือไปต่างประเทศ ก็ไกลออกไปอีกนิดนึงนะฮะ ก็
เป็นการกระจายความเส่ียง เราท ามาปีนีเ้ป็นปีที่ 11 เริ่มย่างเขา้ 12 
แลว้นะฮะ เราเริ่มจาก 1 โครงการ ท าแลว้โอเคก็เพิ่มไป 2 3 4 เรื่อย ๆ 
จนถึงปีที่ 10 เรามีอยู่ 12 โครงการใน 3 รฐั ใน 4 เมืองนะฮะ ก็ 10 ปี
แรกเนี่ยเราลงไป 9,700 ล้านบาท นี่คือส่วนของทุนนะฮะ มูลค่า
โครงการเนี่ยประมาณ 50,000 ลา้นก็มีอยู่ 4 เมือง ต่อมาปีที่ 11 ปีที่
แลว้นะเราซือ้มาอีก 12 โครงการ รวมเป็น 24 โครงการ หลกั ๆ จะอยู่
เมลเบิรน์นะฮะ ซิดนีย์ก็เป็นโครงการใหญ่ เป็นต้น อันคือการเพิ่ม
ศักยภาพการเติบโตและกระจายความเส่ียง ตอนนีร้วม 24 โครงการ
เป็นเงินที่เราลงทุนไปพัฒนาเฉพาะส่วนของทุนนะ มันมีเงินกู้จาก
แบงคด์ว้ย ไม่นบั เฉพาะทนุเกือบ 22,000 กว่าลา้น แลว้มลูค่าโครงการ
เท่าไหร่ เกือบ 200,000 ล้าน เฉพาะส่วนของเรา ถ้ากับพารท์เนอร์
รวมกันมนัตอ้งประมาณคณู 2 เขา้ไปก็เกือบ 400,000 ลา้นนะ ก็เยอะ
เพราะเดี๋ยวนี ้เรียกได้ว่าศุภาลัยเป็น Global company เราลงใน
ออสเตรเลียแลว้มีลงในจีน ในฟิลิปปินส ์ในมาเลเซีย ในเวียดนามดว้ย 
คือเป็นการถือหุน้บรษิัทแต่ไม่เยอะ หลกั ๆ อยู่ออสเตรเลียนะฮะ  
มาถึงตอนสรุปอนัสดุทา้ย Post modern management คือยงัไง? คือ
จัดการล า้สมัย ผมแบ่งเป็น 3 สมัย Old fashion management คือ
จัดการแบบลา้สมัยคืออะไร ก็คือแบบเถ้าแก่ที่ไม่ไดเ้รียนสูงนะแต่มี
เซน้ตธ์ุรกิจดี พวกเนีย้หลาย ๆ คนจบป. 4 จบป. 3 เนี่ย ก็สรา้งตวัจาก
ธุรกิจเป็นหมื่นลา้นไดก้็มี ใชเ้ซน้ตน์ะฮะ พวกเนีย้ก็คือใชใ้นอดีต ส่วน
ใหญ่ก็ท าแบบนีแ้ลว้ก็ใชว้ิธีกะกะเอา ไม่ไดค้ิดละเอียด ไม่ไดม้ีทฤษฎี
ไม่ไดว้ิเคราะหอ์ะไรมากมาย ใชป้ระสบการณเ์ป็นหลกันะฮะ Base on 
experience แล้วก็ Emotional  approach เถ้าแก่ตัดสินใจเป็นหลัก 
ตดัสินใจเรว็ ใชอ้ารมณ ์ใชป้ระสบการณ ์ลยุไปเลย ตดัสินใจเรว็มนัก็มี
ความเส่ียงนะมีข้อเสีย แต่อันนี ้เป็นยังไง  Modern management  
ส่วนใหญ่ บริษัทใหญ่เดี๋ยวนีก้็คือใชอ้ย่างนีน้ะ แลว้ก็ค  านวณละเอียด 



 

ใชท้ฤษฎี ใช ้Theory ใช ้Case study แลว้ก็ใชข้อ้มลูต่าง ๆ เยอะนะฮะ 
แต่บางทีมนัใชเ้ยอะนี่ชา้เกินไป ประชมุเยอะเกินไปก็ชา้ วิธีของศภุาลยั
ก็คือตอ้งดีกว่า 2 แบบนี ้ไม่งัน้เราไม่เรียกว่าอย่างนี ้ก็คือเป็นวิธีใหม่ที่
ดีกว่านะฮะ แลว้มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้อย่างนี ้ เราใช้ Scientific  
analysis บวก Dynamism and flexibility นะฮะ 2+2 ไม่จ าเป็นต้อง
เท่ากบั 4 จะเท่ากบั 3+1 เท่ากบั 8/2 ก็ได ้หรืออะไรท่ีมากกว่า เพราะวา่
จรงิ ๆ ถา้ Finance เนี่ยเวลาผ่านไปมนัมีดอกเบีย้งอกเงยขึน้มาดว้ยนะ
ฮะ แลว้ก็อนัเนีย้เราใชท้ัง้ Theory กับ Experience เดี๋ยวนีเ้ราซือ้ที่ดิน 
ถ้าที่ที่ เรามีโครงการเก่าอยู่  เรารูเ้ลยแถวนั้นน่ะมันขายดี ขายไม่ดี  
บ้านขนาดกลางขายดี หรือขนาดใหญ่ขายดี หรือราคามันควรจะ
ประมาณไหนนะฮะ เพราะงัน้เราผสมกนัแลว้เราจะตดัสินใจซือ้ที่ไดเ้รว็
เพราะเราท าอยู่ตัง้ 30 จงัหวดัทั่วประเทศเกือบ 300 โครงการยงัไม่นบั
ของเก่าที่จบไปแลว้ อย่างนั้นมันก็จะเป็น 400 กว่า 500 โครงการนะ
ฮะ อนัเนีย้เราใช ้Information นะฮะ สถิติแต่มากกว่า ไม่ใช่เฉพาะทาง
เศรษฐศาสตร ์ทาง Scientific ทาง Aesthetic อะไรเราก็พิจารณาดว้ย 
อันนีแ้บบเก่าเหมาะกับธุรกิจเล็ก ๆ อันนีเ้หมาะกับธุรกิจกลางใหญ่  
แต่วิธีของศุภาลัยเหมาะกับธุรกิจตัง้แต่เล็กไปถึงใหญ่เลย ใชไ้ดห้มด 
อันนีป้กครองแบบเผด็จการ อันนี ้Democratic ประชุมเสียเวลามาก
นะ เราก็ผสมผสานอะไรที่เรามีประสบการณ์อยู่แล้ว  เราตัดสินได้  
บางทีบางเรื่องไม่จ าเป็นตอ้งประชุมอะไรมาก แลว้ก็คือ Efficient มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีกว่านะฮะ Plan with efficient time and 
expenses to reduce opportunity cost คือเช่น จะซือ้ที่  คิดนานคน
อื่นสอยไปแลว้ เราก็ซือ้ที่ไม่ไดน้ะฮะ ยกตวัอย่างนะ เราคยุกบับรษิัทนึง
จะร่วมทุนบริษัทยกัษ์ใหญ่ระดับตน้ ๆ ของประเทศ เขามีที่เยอะเขาก็
จะมาร่วมทุนนู่นนี่เราใหท้ี่เรามาดู เราใชเ้วลาศกึษา 1 เดือน เราไปพรี
เซนตใ์ห้เขาฟัง เขาก็จะเสนอบอรด์ก็เออ เดี๋ยวไม่รูจ้ะนั่นหรือเปล่า  
ก็จา้งคอนเซาทข์า้งนอกมาศกึษา 6 เดือนยงัไม่เสนอบอรด์เลย เนี่ยมนั
คือตัวอย่างแบบนี ้แลว้วิธีเนี่ยถา้คนที่ไม่เคยท าอสังหา แต่ยังมาเปิด
อสังหานะ ท าโครงการเอ คิด Feasibility ท าไง Investment analysis 
นะฮะ พอดีอันผมเรียนวิชาเลือก Finance ที่ Illinois แลว้ผมมาแปลง
ใหม่นะฮะ ส่วนใหญ่สมมติว่าในเมืองไทยถ้าตั้งบริษัทใหม่บริษัท  
จดทะเบียนใหม่แต่ไม่เคยท าก็ตอ้งจา้งคอนเซาทท์ า ใชเ้วลาประมาณ
เดือนนึง เสียเงินประมาณลา้นนึงนะฮะ แต่วิธีของผมเนี่ย ผมท าอนันี ้
เรียกว่า One page analysis หน้าเดียวจบ ใช้เวลาเท่าไหร่ 10 นาที 
ปลั๊กอินขอ้มูลเขา้ไปหมด เรารูอ้ยู่แลว้นี่ เราท าคอนโดมาเป็นรอ้ยตึก 



 

ค่าก่อสรา้งอย่างนี ้30 ชั้น มันควรจะตารางเมตรประมาณเท่านีน้ะ 
ต้นทุนที่ดินเราปลั๊กอินเข้าไป ป๊ับเดียวคอมพิวเตอร์ก็รันออกมา  
ใชเ้วลา 10 นาทีเพราะงั้นเราถึงซือ้ที่ไดเ้ร็วกว่า ไดร้าคาที่ถูกกว่า ได้
ท าเลที่ดีกว่า อนันีค้ือเคล็ดลบัมาเปิดเผยกลายเป็นเคล็ดที่ไม่ลบันะฮะ 
แลว้อย่าง Old fashion เนี่ยแบบเถา้แก่นะ ก าไรสูงสุด ลูกจา้ง ลูกคา้ 
สงัคม ไม่สนใจ ก าไรสงูสดุ ท าไดท้ าบญัชี 2 เล่มภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
เท่ากับ 0 ท าออกมาไม่มีก าไร ก็ไม่ตอ้งเสียภาษีก็คือเหมือนได ้BOI 
เลยไม่เสียภาษี แต่ Modern management เนี่ยก็เสียภาษีถูกต้อง
เต็มที่ เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเนน้ Shareholder กับ Employee แต่ช่วงหลงั 
ๆ เนี่ยก็จะคนก็จะพูดถึง Stakeholder มากขึน้นะ ลูกคา้ User นู่นนี่ 
แต่วิธีของผมเนี่ยก็คือประหยัดเวลา ประหยัดค่าใชจ้่ายนะ แลว้ก็เรา
คิดถึงทุกคน สังคม คนข้างเคียง เราไปท าโครงการที่ไหนสมัยก่อน
นู่นน่ะตัง้แต่ 30 กว่าปีที่แลว้ ไปต่างจงัหวดัแหละ เราไม่มีไฟ 3 สาย เรา
ลากไฟ 3 สายไป ไฟก็เสถียรขึน้ ชาวบา้นขา้งเคียงไดป้ระโยชน์ ถนน
มันเล็กอยู่ ช่วงหลังเนี่ยเราไปท าล าปาง ถนนเขตทางมันกวา้งนะฮะ 
เขตทางมนัมี 7 เมตรบา้ง 8 เมตรบา้ง ในซอยนัน้น่ะแต่ผิวจราจรแค่ 4 
เมตรกว่า 5 เมตร เราก็ขยายเป็น 6 เมตร คนก็พอใจ เนี่ยชาวบา้นก็ได้
ประโยชน์นะฮะ ก็คือ Maximize satisfaction  to all concern party 
ให้สังคมคนข้างเคียงได้ประโยชน์ด้วยแล้วเขาก็จะช่วยเชียร์เรา  
ฉายนีก้่อน เราเทียบ 5 อนันีค้ือ Benchmark กบั Top  10 developers 
นะฮะ วิธีเทียบเนี่ยประสิทธิภาพผลประกอบการเนี่ย อนันีเ้รียกว่าก าไร
ขั้นต้น Gross profit นะฮะ Top 10 developers 30% ศุภาลัย 38% 
คา้ก าไรเกินควรรึเปล่านะฮะ เพราะว่าเราซือ้ที่ถูกกว่า บางบริษัทเนี่ย
ผูบ้รหิารไปบวกเขา้ตวัเองอ่ะ แลว้ก็เราเนี่ยเราประหยดัค่าโฆษณาไงใช ้
แบรนดเ์ดียวกันเราท างานเร็วกว่า Net profit ก็ดีกว่าเพราะว่าตน้ทุน
เราถูกคนจะบอกว่าคอนโดศุภาลยัถูกกว่าคนอื่นตัง้ 10-20% ในท าเล
เทียบเท่ากนั คณุภาพระดบัเดียวกนัแต่ท าไมคณุมีก าไรมากกว่าคนอื่น
ไดไ้ง คือวิธีนีเ้รามี Economy of scale เรามี Efficiency ดีกว่า แลว้ก็ 
Return on equity ผลตอบแทนก าไรหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ก็ดีกว่า  
Gearing นี่คือหนีสิ้นที่ตอ้งจ่ายดอกเบีย้ หนีสิ้นมีหลายแบบ เงินดาวน์
ที่เก็บมาโดยไม่จ่ายดอกเบีย้มนัไม่ไดอ้ยู่ใน Gearing แต่มันเป็นหนีท้ี่
ไม่ตอ้งจ่ายดอกเบีย้แต่ Gearing คือหนีท้ี่ตอ้งจ่ายดอกเบีย้เช่นกูแ้บงค ์
ออก Bond อะไรพวกนีน้ะฮะ คนอื่น top 10 มี 89% เกือบจะเท่ากับ
ทุนนะแต่ศุภาลัยไม่ถึงครึ่งเดียวเพราะงั้นเราก็จ่ายดอกเบี ้ยน้อย 
เปอร์เซ็นต์ก็ถูก มันก็เลยก าไรอีกหลายร้อยล้านบาทจากการได้



 

ดอกเบี ้ยถูกและเครดิตเรตติ ้ง   A แล้วตัวนี ้ Selling  and admin 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร คือเก่ียวกับโฆษณาเพราะค่าใชจ้่าย
ก้อนใหญ่ก็คือเรื่องโฆษณา คนอื่น 21% ต่อยอดขายนะฮะ ของเรา 
12% ต่างกันเยอะเนี่ยเราถึงก าไรดีกว่าเพราะแบบนี ้เราไม่ไดค้า้ก าไร
เกินควร เราขายถกูกว่า 
ดว้ยซ า้ไปคนบอกท าไดย้งัไงอ่ะคุณขายถกูกว่า ก็เพราะอย่างนี ้ทีนีไ้ป
ถึงอีก ในปี 2023 เนี่ย ที่ผ่านมาเราไดบ้ริษัทยอดเยี่ยม Best Public 
Company ทางด้าน Property กับConstruction industry คือตลาด
หลกัทรพัยเ์ขาจะเอาบริษัทอสงัหากบับริษัทประเภทขายวสัดุก่อสรา้ง
บริษัทรบัเหมา มาอยู่ในประเภทเดียวกันหมดเลย เราก็เป็นอันดับ 1 
นะอ่าเดี๋ยวใหด้มูนัอนัดบั 1 ยงัไง คือศภุาลยั ผลตอบแทนเนี่ยเราเทียบ 
5 ปียอ้นหลงั เราก็คือที่ 1 แต่อนันี ้Money and Banking เป็นนิตยสาร
เขาก็ร่วมกับคณะบัญชีในมหาวิทยาลยั แลว้ก็ท าออกมานะ วิเคราะห์
ออกมา ศุภาลัยได้อันดับ 1 นะฮะ อันดับ 2 คือ Land and House 
อนัดบั 3 คือ AP อนัดบั 4 คือ CPN อนัดบั 5 คือ SCC ก็หลายเรื่องเรา
ก็เป็นที่หนึ่ง เมื่อกีบ้อกว่าทนุเรามากที่สดุ หนีสิ้นเทียบกบัทุนเราก็นอ้ย
ที่สดุผลประกอบการเราก็ดีที่สดุ จ านวนโครงการน่าจะมากที่สุดดว้ย
นะแลว้น่าจะไปลงทุนในต่างประเทศอาจจะมากที่สดุ ผมไม่รูว้่ามีใคร
มากกว่าหรือเปล่านะอนันีค้ือย่อ ๆ คือน่าจะจบแลว้ แลว้ก็เปิดโอกาส
ใหถ้ามอะไรก็ไดเ้ลยที่อยากจะถาม เลยเวลาก็ไม่เป็นไร เปิดโอกาสให้
ถามอะไรก็ไดห้มดที่อยากรูอ้ยากถาม 

01:28:40 รศ.ดร.บษุรา โพวาทอง ก่อนอื่น ก่อนที่จะถามค่ะ ขอเสียงปรบมือส าหรับสุดยอดเลคชอร์
ส าหรบัวันนีจ้ริง ๆ ค่ะ ไม่ทราบว่าท่านผูฟั้งเนี่ยเหมือนดิฉันหรือเปล่า 
ดิฉันฟังไปขนลุกไปนะคะ เพราะว่ามันแทบจะเป็นการนั่งเรียนวิชา
หลายวิชาใน 1.5 ชั่วโมงที่มีคุณค่าอย่างยิ่งจากการบรรยายของท่าน 
CEO เลยนะคะ พรุ่งนี ้หุ้นศุภาลัยขึน้แน่นอนค่ะ นอกจากนั้นนะคะ
คอนโดศุภาลยั สต๊อกที่มีอยู่อาจจะขาดแคลนไดน้ะคะ ก็น่าสนใจมาก 
ๆ ท่านถ่ายทอดจากประสบการณข์องท่านจริง ๆ นะคะ ในระหว่างที่
คิดค าถาม มีใครที่อยากจะถามตอนนีเ้ลยมัย้คะ เชิญเลยค่ะ 

01:29:50 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม ถามไดเ้ลยครบั เชิญเลยครบั ถามอะไรก็ได ้จะเก่ียวกับที่พูดหรือไม่
เก่ียวก็ได ้เชิญเลยครบั 

01:30:00 ผูถ้ามคนท่ี 1 จริง ๆ มีเตรียมค าถามจากบา้นมาดว้ยครบั ตอบไปเรียบรอ้ยแลว้ดว้ย
ในสไลด ์คือในเวลาเราเลือกซือ้บา้น พ่อแม่ก็จะบอกว่าซือ้ศุภาลัยสิ
คุม้ค่าแต่พอผมไปอัพเดตในการประชุมผู้ถือหุ้นศุภาลัย ก็แอบไปดู
ตัวเลขว่าท าไม Net profit มันสูงกว่า ขอพูดเลยแสนสิริหรือตัวอื่น ๆ 



 

อะไรอย่างเงีย้นะครบั เฮย้มนัดูขดั ๆ กันน่ะ พอท าไมเราไดร้าคาเฉล่ีย
ต่อตารางเมตรในคอนโดเนี่ยถูกกว่าแต่ว่าท าไม Gross profit บริษัทนี ้
มนัดีกว่านะ แต่ว่าผมว่าคียส์  าคญัมนัคือ Art of management เนอะค
รบั แต่ว่ามีอีกค าถามนึงครบั เอ่อท าไมถึงเลือกออสเตรเลียครบั 

01:30:47 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม ในการไปออสเตรเลีย คือถา้เทียบกับอเมริกา ผมเคยเรียนอเมริกาก็
คุน้เคย แต่ว่ามนัไกล ว่าจะไปกว่าจะกลบั ใชเ้วลาเยอะ ออสเตรเลียมนั
ใกลก้ว่านะฮะ แลว้ออสเตรเลียเนี่ยที่เยอะนะฮะ ก็ English speaking 
เหมือนกนั กฎหมายอะไรต่าง ๆ ก็เป็นแบบองักฤษ ก็โปรง่ใส อะไรต่าง 
ๆ เอ่อ ก็ท าที่นู่นไม่ตอ้งมีค่าใตโ้ต๊ะอะไรเลย แต่ปกติเราไม่จ่ายอยู่แลว้
นะเมืองไทยเนี่ย เราคือตอ้งท าทกุอย่างใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย เราจะ
ไม่มีท าผิดกฎหมายแลว้เอาเงินไปงา้งเหล็ก ไม่เอา เราจะไม่ท าอยู่แลว้
ครบั 

01:31:30 ผูถ้ามคนท่ี 1 ถามอีกนิดนึงครบั เอ่อปกติเวลาเราท าอย่างเช่น คุณประทีปเล่าใหฟั้ง
ว่าเรามีประสบการณใ์นการท าโครงการในไทย ฉะนั้นเราจะพอเห็น 
Price package เราจะพอเห็นแบบว่าโครงการประมาณนี ้น่าจะได้
สดัส่วนประมาณนี ้แลว้เวลาไปเริ่มที่ออสเตรเลียครบั หรือเวลาเราเริ่ม
ใหม่เลยเนี่ย แมว้่าในไทยเองที่ไหนเอง เราค่อย ๆ เรียนรูต้รงนีอ้ย่างไร 

01:31:50 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม ใช่ ออสเตรเลียก็เริ่มเรียนรูจ้ากโครงการแรก ผมไปออสเตรเลีย 11 ปีที่
แลว้นะฮะ ไปดทูี่ ท่ีมนัแปลงไม่ไดใ้หญ่มากแต่สวยมาก ผมจะบอกว่าท่ี
มันอยู่จากเมลเบิร ์นลงไปประมาณชั่วโมงนึง  60 กิโล ที่ติดทะเล
ทางขวาเป็น Public park ทางซา้ยก็เป็น Public park คนเก่าที่จะขาย
เนี่ยก็ท าแลว้เจ๊ง ท าไม่ไดก้็เลิกนะ เราก็อืมท าไมมนัเลิกวะ แลว้เราจะ
ไปไดไ้หม แต่เงินมันไม่ไดเ้ยอะมากนะฮะ เราก็ซือ้มาเพราะว่ามนัติด
ทะเล เห็นทะเลเต็ม ๆ ซา้ยก็ Park ขวาก็ Park เขาบอกว่าเงื่อนไขคุณ
จะต้องท าทางเดินผ่านหน้าที่  เราก็ไม่มีปัญหานะฮะ ก็คนก็ต้องมี
ทางเดินอยู่แล้ว แล้วมีแถมใบอนุญาตสัมปทานที่จอดเรือ 300 ล า  
ที่จอดเรือยอชต์ เรือหรูน่ะได้ 300 ล า แล้วส่วนนึงเขาสรา้งไว้แล้ว 
อาจจะสรา้งไปจอดไดส้กั 50-60 ล าแลว้ เนี่ยก็แถมมาดว้ยเราก็เลยซือ้ 
แล้วก็ตอนหลังก็ค่อย ๆ เปล่ียนไป อันนี ้คือตอนแรกเราก็มีผู้ถือหุ้น
ทอ้งถิ่นแต่เป็นรายเล็ก ๆ แลว้พวกนัน้เขาท าสกัพกัก็อยากจะขาย เราก็
ซือ้มาหมดเลย อันนีเ้ราท าเอง 100% มูลค่าโครงการเนี่ยนะฮะก็พัน
กว่าลา้นบาท โครงการขนาดกลางมนัก็พันกว่าลา้นบาท ในโครงการ
ใหญ่มันก็เป็นหมื่นล้านเลย แล้วเราร่วมกับ Joint venture partner 
เนี่ย 5-6 รายด้วยกัน ส่วนใหญ่เป็นบริษัท Top ของประเทศ เช่น 
Stockland เ ป็น The largest master plan developer เ ป็นบริษัทที่



 

ใหญ่ที่สดุทางดา้นนี ้แลว้ก็อนัดบั 2 ก็ร่วมกับเขาซึ่งแต่ละคนก็มีคนละ
ท าเลนะ ไม่เหมือนกนั แลว้ก็มี The oldest listed  company 100 กว่า
ปีก็เป็นบริษัทจดทะเบียนอีก อันนึงก็เป็น Satterley เรียกไดว้่าเป็น 
The largest private developer นะฮะ แลว้ทุกคนก็ชอบเราหมดแลว้
เขามีที่มีอะไรก็จะมาบอกเรา แลว้เขาตอ้งมาร่วมล่ะ จริง ๆ เขาใหญ่
เขาก็จะท าเองก็ได ้แต่ก็ชอบเพราะว่าเราก็ได้ Contribute ความคิด
อะไรบางอย่างที่แตกต่างบ้าง แล้วก็เราก็ให้เขาบริหารก็คิดค่า 
Management เรา เขาก็ไดต้วันัน้ไป แลว้ก็ที่ดินบางทีเขาซือ้มาระยะนงึ 
เขาตีราคาใหม่เขาก็ไดร้บัรูก้  าไร ก็อย่างพวกนีผ้สมกันเขาก็ชอบ เออ้  
มี 2 ปารต์ี  ้มีศุภาลัยมาร่วมก็เท่ากับความเส่ียงลดลงแบงคก์็ชอบ
เพราะมนัคือลงตวั  

01:35:19 ผศ.สรายทุธ ทรพัยส์ขุ ออสเตรเลียเนี่ย ค่อนขา้งเซอรไ์พรส ์เพราะว่ามนัเหมือน Population  
ก็นิ่ง ๆ แลว้ก็ถา้ไปดู Shopping mall มีรา้ง ๆ อยู่เยอะแยะ ตรงนีค้รบั
เลยสงสยัว่าแลว้ดีมานดเ์ป็นอย่างไร เป็นคนต่างชาติไหมฮะ 

01:35:30 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม ตรงที่ที่เราท าเยอะที่สดุคือเมลเบิรน์นะฮะ คือ Migration เนี่ยเยอะ เอ่อ
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีที่เยอะนะฮะ แลว้ก็ทรพัยากรธรรมชาติก็
เยอะ ถ่านหิน เหล็กนู่นน่ีนั่น การท่องเที่ยวก็ไม่นอ้ย ก็มีรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวพอสมควร เขาก็มีขายไวน ์แลว้ก็การศึกษาก็เป็นรายไดห้ลกั
อนัหนึ่งนะฮะ แลว้ก็มี Migration คนเขา้ไปก็คือก็ซือ้บา้น แต่หลกั ๆ ก็
คือคนทอ้งถิ่น เฉล่ียหลงั ๆ นึงอ่ะขนาดบา้นขนาดกลางนะฮะ ส าหรบั
คนรายไดป้านกลางก็ประมาณ 30 กว่า 40 ลา้นบาท เมืองไทยมา
อาจจะ 3-5 ลา้นท่ีนู่นน่ะ เกือบ 40 ลา้น มากกว่าหลายเท่า 

01:36:35 ผูถ้ามคนท่ี 2 อยากใหพ้ี่ประทีปใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกับอนาคตของ Housing ของ
ไทยในต่างจังหวดั ว่ามันจะ Develop ไปไดแ้ค่ไหน ความเร็วแค่ไหน 
Urban housing น่ะครบั 

01:36:50 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม คือเมื่อก่อนเนี่ยยอ้นกลบัไปหลาย 10 ปี 20 กว่าปีเนี่ย เราเป็นเจา้แรก 
ๆ ที่ออกไปในต่างจังหวัดแลว้ปัจจุบันก็มีมากที่สุด คนเขาบอกว่าไป
ต่างจงัหวดัเนี่ยมนัปราบเซียน ยาก คุณไปต่างจงัหวดั คุณตอ้งไปหุน้
กับเจ้าพ่อ มันมีเจ้าพ่อเต็มไปหมดนะ คุณท าไดเ้หรอ เรามีหุ้นอยู่  2 
จงัหวดัแรก ๆ เนี่ยคือสงขลา หาดใหญ่นะฮะ กบัขอนแก่นแลว้หลงัจาก
นัน้เราไม่ไดหุ้น้กบัใครเลย ผมบอกง่ายกว่า แลว้เราก็มีทนุมีอะไรต่าง ๆ 
เราก็เลยไม่หุน้ เราท าเองเลย 

01:37:50 ดร.พศัพนัธน ์ 
ชาญวสนุนัท ์

ต่อเนื่องกับเมื่อกีน้ีค้รับ ทีนีพ้อไปต่างจังหวัดแลว้มันไปที่ใหม่  ๆ ซึ่ง
อสงัหามนัอาจจะตอ้งการความคุน้เคยหรือคุน้ชินหรืออะไรบางอย่าง



 

แลว้คุณประทีปก็เหมือนไปเยอะ อย่างนีม้ีวิธีการหรือมันมีแทคติกใน
การดเูรื่องนี ้

01:38:10 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม คือไปเนี่ย เราจะเริ่มจากแมคโครก่อน ทีแรกเราเขา้ไปจงัหวดัใหญ่ เช่น  
ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่สงขลานะ แล้วเราก็ไล่ไประยอง 
ระยองเขาบอกว่า Income per head เนี่ยรองจากกรุงเทพฯเท่านัน้นะ 
อนัดบั 2 เพราะว่ามีมาบตาพดุ มีนู่นนี่นั่น คือเราเริ่มจากอย่างนัน้ก่อน 
เราก็เลยดู เช่น GDP จงัหวดั รายไดต้่อหวั สินเชื่อ เงินฝาก จ านวนรถ
เก๋ง จ านวนรถปิกอัพนะฮะ แล้วก็มีสนามบินไหม เป็นสนามบิน
นานาชาติหรือเปล่า มีไฟลเ์ท่าไหร ่มีมหาวิทยาลยัไหม บางจงัหวดักจ็ะ
ไม่มีมหาวิทยาลยั เช่น ล าพนูก็ไม่มี ใกลเ้ชียงใหม่ เนี่ยมนัเป็นเหตผุลที่
ท  าใหล้ าพูนเนี่ยยอดขายก็มันสูเ้ชียงใหม่ไม่ได ้เชียงใหม่บา้นแพงกว่า
นะ เชียงใหม่กบัล าพูนเนี่ย บา้นแพงกว่ากนัหลงันึงอ่ะ ขนาดกลางเนี่ย
ประมาณ 5-6 แสน นะแต่หลายคนก็ซือ้เชียงใหม่เพราะว่ามีลูกเรียน
เชียงใหม่อะไรเงีย้ ล าพูนไม่มีมหาวิทยาลัยอย่างนีเ้ป็นตน้นะฮะ แลว้
แเราก็ไล่ลงไป คือจงัหวดัใหญ่เต็มหมดแลว้ จงัหวดัใหญ่เดี๋ยวนีเ้ราท า
ประมาณ 10 โครงการบวกลบ เอ่อจงัหวดักลางเนี่ยเราก็ 5-6 โครงการ
นะฮะ เช่น อดุร ขอนแก่น อบุล นครราชสีมา นครศรีธรรมราชอะไรพวก
นีค้ือขนาดกลางไล่ลงไปนะฮะ แลว้ก็มีคนบอกว่า คือทีมงานผมก็ไม่
ค่อยกลา้ท าทั้งที่บางทีท าเลดีมาก เรามีอยู่เชียงใหม่นะ อยู่ตรงขา้ม
สนามกอลฟ์อยู่ถนนสายหลกั ทางออกไปทางทิศเหนือ ผมอยากจะ 
ท าบา้นแพง คนอื่นก็ไม่กลา้เราก็เลยเดินทางสายกลาง ท าแบบบา้น
ขนาดกลางค่อนขา้งใหญ่นิดนึง ก็ขายไดแ้หละ ของผมขายหมดแต่ถา้
ท าบา้นแพงกว่านั้นก็ได ้เพราะท าเลดีมากอย่างนีเ้ป็นตน้ ตอนหลัง
จงัหวดัขนาดกลางเนี่ย เราก็ลงหมดเลย หลายจงัหวดัเนี่ยผิดคาด เช่น
พิษณโุลก เราลงโครงการแรกก็ขายดีปุ๊ บเดียวไม่นานเราก็ขายไดห้ลาย
รอ้ยลา้น ไปลงนครสวรรคป์ุ๊ บเดียว โอข้ายไดห้ลายรอ้ยลา้น นี่ก็คือเกิน
กว่าที่เราคิด คนอื่นก็เลยเฮย้ศภุาลยัขายดี เขาก็เลยไปบา้งนะฮะ ตอน
หลังจันทบุรีเราก็ไปนะฮะแลว้ก็เราก าลังไปสมุย สุราษฎรไ์ม่ค่อยดี
เท่าไหรน่ะแต่ว่าสมยุผมดแูลว้มนัคลา้ยภเูก็ตมากเลย เราไปท าหวัหินก็
ลกัษณะก็คลา้ยคลงึภเูก็ต หวัหินก็ขายดีนะ เรียกว่าท าทกุโครงการเนี่ย
ขายไดห้มด ทกุโครงการก็มีก าไรหมด ไม่มีโครงการไหนเจ๊ง คือพอนั่น 
ปุ๊ บเราก็ปรบัเปล่ียน เราไฟนจ์นูไดไ้ง อย่างวิทยมุนัคล่ืนมนัมีเสียงแทรก
เราก็ไฟนจ์นูแลว้ปรบันิดนึง  

01:41:40 รศ.ดร.บษุรา โพวาทอง ขอบคุณค่ะ เนื่องจากเวลาเรามีจ ากัดนิดนึงนะคะ เราจะขออีก  2 
ค าถามสุดท้ายนะคะ ส่วนท่านที่จะถามต่อ เดี๋ยวเวลาเราลงไปชม



 

นิทรรศการก็คุยไดต้่อ 2 ค าถามสดุทา้ย คือ 1 ท่าน แลว้ก็ 1 ท่านทาง
นูน้นะคะ 

01:42:00 ผูถ้ามคนท่ี 3 อยากถามสอบถามดอกเตอรเ์ก่ียวกับวิธีการก่อสรา้งที่ออสเตรเลีย  
ขออนุญาตกลับไปออสเตรเลียอีกครัง้นึงครับว่าแลว้ทีมงานท างาน
อย่างไร แลว้ผูร้บัเหมาคือจากไทยไปหรือเปล่า 

01:42:10 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม ต่าง คือออสเตรเลียไมเ้ยอะเหมือนอเมรกิา บา้นส่วนใหญ่สรา้งดว้ยไม้
แต่อเมริกาสรา้งดว้ยไม ้ไฟไหมท้ีหมดเลย อย่างงี ้คือเราชอบสรา้งชัน้
เดียว เพราะ 2 ชัน้ Structure ตอ้งแข็งแรงขึน้ แลว้ตอ้งมีบนัไดนะแลว้
คนในครอบครัวก็ไม่ได้เยอะแยะ แต่บ้านเนี่ยพื ้นที่ เขาจะห้องจะ
ค่อนข้างกว้างครับ พนักงานเราอยู่กรุงเทพฯหมด เรามีฝ่ายลงทุน
ต่างประเทศ มีอยู่ประมาณ 6 คนนะฮะ เช่น จบสถาปัตย ์จบ MBA จบ
วิศวะ เป็นตน้ เราจะประสานงาน แลว้เรามีคอนเซาท ์นอกจากมีบรษิทั
รว่มทนุท่ีเขาบรหิาร เรามีคอนเซา้ท ์แลว้เราประชมุทกุเดือนอย่างงี ้

01:43:40 ผูถ้ามคนท่ี 4 จะเป็นเรื่องคล้าย ๆ กับคุณพี่เมื่อตะกี้ครับ แต่ว่าจะถามไปที่เรื่อง 
Economy  of  scale หน่อยครบัเพราะว่า พอดีเห็นว่ามีหลายไซตม์าก 
ๆ เลย แลว้ก็จ านวนของไซตท์ี่สรา้งต่อปีน่าจะเยอะมาก ๆ ก็เลยอยากรู ้
ว่าแบบของทางศุภาลัย Maintain  Standard เรื่องของ Quality QC 
หรือว่าอาจจะเป็น Qualification ของทีมไดย้งัไง หรือว่าแบบ Rely  on  
consult อะไรช่วยช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยไดไ้หมครบั 

01:44:10 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม คือส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากโครงการอาคารสูงขึน้เยอะ แลว้เราคนไม่
พ อ แ ล้ ว ก็ จ ะ มี จ้ า ง  consult บ้า ง แ ต่ ส่ ว น ใ ห ญ่  Construction 
management เราท าเอง ใชท้ีมของเรา เรามีวิศวกรหลายรอ้ยคนใน
บรษิัทนะฮะ คือวิธีคมุคณุภาพคือตัง้แต่แบบ เราอย่าใหม้ีจดุอ่อน บา้น
เนี่ยเราจะออกแบบโดยเส่ียงกับมีจุดอ่อนก็ได้ เช่น มีตะเขร้างเยอะ ๆ 
นะฮะ หลงัคาซบัซอ้น จดุอ่อนโอกาสรั่วมนัก็เพิ่มขึน้ เราลดจดุอ่อนออก
เรามีบา้งบางแบบที่มีตะเขร้างมีนู่นนี่ แต่เราจะมีใหน้อ้ยที่สดุ ตะเขส้นั
ก็ไม่ค่อยเป็นไรนะ อย่างนีเ้ป็นตน้นะฮะ คือทุกอย่างเราใช ้Concrete 
strength ดี เหล็กดี เรามีลองแลว้ลองอีก ท าแลว้ท าอีก Economy  of  
scale เป็นศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์นะฮะ ภาษาไทยแปลว่าความ
ได้เปรียบเชิงปริมาณ ถ้าคุณท าเยอะ ๆ แล้วมันจะถูกลง ผมบอก
ยกตวัอย่างโรงงานจีนขายทั่วโลก ของเขาถูกมาก อย่างยิ่งท าเยอะยิ่ง
ลองผิดลองถูกอะไรที่ผิดเราไม่เอาอยู่แลว้ เราก็หาวิธีที่มนัไม่มีปัญหา 
เรื่องการขนส่ง เออมีคู่แข่งมาถามผมนะ คุณท าได้ยังไง คุณไป
ต่างจังหวดัมาตัง้เยอะ คุณหาผูร้บัเหมาไปท าไดไ้ง คืออย่างงี ้เราก็มี
ผูร้บัเหมาหลกันะ เช่นเราเริ่มในอีสาน เราเริ่มที่ขอนแก่นนะ แลว้เราก็



 

ไปอดุร เราก็จะเอาผูร้บัเหมาจากขอนแก่นไป แลว้ก็กระจายต่อไปท่ีอื่น 
คือคนพวกเนีย้คุน้เคยกบัศภุาลยั เราตอ้งทรีทเขาดี คือเป็นพนัธมิตเป็น
แนวรว่ม ส่วนใหญ่เนี่ยผูร้บัเหมาเป็นรอ้ยเลย ท ากบัเรามาเป็น 10 ปีนะ
อยู่นานแลว้ก็พอใจ มีผลตอบแทนที่ดีนะเอ่อเราตอ้งมีแกแ้บบมีอะไร
เราก็ตอ้งจ่ายเขา ถา้แบบใหม่มนัมกัจะตอ้งมีแกนู้น้แกน้ี ้ตอ้งจ่ายเขา
ต้องให้เหมาะสมให้มันพอสมควรนะแล้วเขาท าเยอะ  ๆ เนี่ยเขา
ประหยดัเพราะว่าที่พกัคนงานสรา้งทีเดียวก็อยู่ไดต้ัง้หลายปี บางทีเขา
รือ้สรา้งใหม่ยา้ยไปนู่นนี่ แลว้เขาไปเจอหลายบรษิัทเนี่ยจ่ายเงินไม่ตรง
เวลา อนันีผ้มถือว่าเป็นเคล็ดไม่ลบัคือมาเปิดเผย เคล็ดลบัแต่ผมบอก
คือผูร้บัเหมาเนี่ย จดุส าคญัที่สดุคือเงินตอ้งจ่ายเงินตรงเวลา ที่จรงิผมรู ้
เพราะว่าเมื่อก่อนบา้นเป็นรา้นวสัดกุ่อสรา้ง พี่ชายก็เคยเรียนสถาปัตย์
จุฬานะ แลว้ก็เรียนอยู่ปีนึงแลว้ก็ไปท างานต่างจงัหวดัก็เลยเลิกแลว้ก็
ไปรบัเหมา ก็คือรบัเหมางานตัง้เยอะท าเสรจ็แลว้งวดสดุทา้ย เก็บไม่ได ้
เจ้าของก็จะเบีย้ว แลว้คุณไปฟ้องจะไปอะไร คือเขาท ากับเราแลว้ก็
พอใจ แลว้ท าต่อเนื่องระยะยาวแลว้สบายไม่ตอ้งไปเปล่ียนผูว้่าจ้าง
บ่อย ๆ แลว้เขาก็เติบโตกบัเราไป 

01:48:05 รศ.ดร.บษุรา โพวาทอง ขอเ สียงปรบมือส าหรับค าถามค าตอบอีกครั้งนึ ง  ต้องกราบ
ขอบพระคณุเป็นอย่างสงูนะคะ ส าหรบัวนันีน้ะคะ การบรรยายเนี่ย ตวั
ดิฉันคงไม่ต้องสรุปอะไรมากนะคะ แต่ว่ารีแคปนิดนึงก็ได้ค่ะ เป็น
ข้อสังเกตจากส่วนตัวที่ฟังแล้วกันนะคะ แต่ว่าแต่ละท่านอาจจะมี
ขอ้สรุปในใจในมุมมองที่ท่านเห็นนะคะ แต่จากที่ฟังมาทั้งหมดวันนี ้
ดิฉันคิดว่าความส าเร็จของศุภาลัยเนี่ยน่าจะเริ่มต้นจากแนวคิด
ปรัชญาของท่าน CEO เองนะคะ ท่านใช้ในภาษา ฟังดูโบราณจะ
เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมแต่ว่าภาษาสมัยใหม่ก็คือการ Maximize 
concern  all parties นะคะ นี่แบบน่าจะเป็นค าที่ส  าคัญมากในการ
ค านึงถึงทุกคน ค านึงถึงผูอ้ยู่อาศยั ซึ่งน ามาซึ่งการพฒันา  Product ที่
ส าคญั ค านึงถึงตวัองคก์รนะคะ ค านึงถึงเพื่อนบา้น ค านึงถึงสงัคม ท า
ใหท้่านออกมาดี อีกส่วนนึงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยค่ะ ท่านมีความสามารถสงู
มาก ท่านเบส Architect นะคะ ท่านมีความ Artist ค่ะแต่แบบว่าท่าน
สามารถรวบรวม Management  strategy ที่ส าคญั คือเป็นไปไดใ้น 1 คน 

01:50:00 ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม ผมไม่เคยเรียน MBA เลยนะ แต่ท าไดด้ีกว่า MBA school คืออย่างงี ้
ผม marketing เนี่ย ผมมาเรียนคอร์สสั้น  ๆ ข้างนอก ตอนนั้นกับ
อาจารย ์ดร.สมภพ เจริญกุล ที่จุฬานี่แหละนะ แลว้ผมก็แตกต่อไป 
อ่านหนังสือนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ได้ Marketing award แล้วก็ Finance 
ผม Take 1คอรส์ เรียกว่า Real estate Investment analysis ที่ Illinois 



 

ทีแรกยากมากเลยเพราะไม่รูม้ันคืออะไร แต่ตอนหลังโอ้โห มันเป็น
อย่างงี ้แลว้เราก็มาคิดวิธีใหม่ที่ว่า One page analysis ท าใหด้ีกว่า
เดิมอีกนะฮะ ก็อย่างนีเ้ป็นตน้ อย่างอื่นเนี่ยผมก็ไปซือ้หนงัสือมาอ่าน 
เช่น การบริหารบุคคล มีหนังสือของอาจารยด์ร.นิพนธ์ ศศิธร แลว้มี
หนงัสือกฎหมาย ไปซือ้หนงัสือกฎหมายแพ่งพาณิชย ์หนงัสือกฎหมาย
จัดสรร กฎหมายอาคารชุด อะไรพวกเนี ้ย เรามาอ่านศึกษาพวกนี ้ 
หลาย ๆ อย่างก็ซือ้หนังสืออ่านเอานะฮะ คือรวม ๆ ก็เท่ากับ MBA ก็
คือครอบคลมุครบั  

01:51:30 รศ.ดร.บษุรา โพวาทอง ท่านเป็นถึง  CEO บริษัทนะคะ แต่ดี เทลแม้แต่ตัวกราฟิดี ไซน์ 
ตัวหนังสือของชื่อบริษัท ท่านลงมาดีเทลขนาดนั้นนะคะ และส่ิงนีล่้ะ
ค่ะที่ท  าใหต้น้ทุนทุกอย่าง Branding ของท่าน ไม่ตอ้งพูดอะไรมากค่ะ 
แค่โชว์ตัวเลข Financial performance ชนะทุกแมทช์ค่ะ วันนี ้ก็ขอ
เสียงปรบมือส าหรบัเลคเชอรท์ี่สดุยอดอีกครัง้นะคะ 
 - จบการบรรยาย - 

 

 


